

สรุปข่าวประจำวัน 18-24 ตุลาคม 2566

### “ภูมิธรรม” สั่งขายข้าวจีทูจี นำรายได้เข้าประเทศ

“ภูมิธรรม” สั่งกรมการค้าต่างประเทศ ทำแผนผลักดันส่งออกข้าวไทย พร้อมเดินหน้าขายข้าวจีทูจี ต่อเนื่องนำรายได้เข้าประเทศ แต่จำเป็นต้องทำอย่างถูกต้อง โปร่งใส ชัดเจน เผยช่วง 8 เดือน ไทยส่งออกข้าวแล้ว 5.274 ล้านตัน มูลค่า 2,949.6 ล้านดอลลาร์

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงการมอบนโยบายทำงานให้กับกรมการค้าต่างประเทศว่า ได้สั่งการให้กรมเร่งรัดจัดทำแผนผลักดันการส่งออก และแผนประชาสัมพันธ์ข้าวไทยไปต่างประเทศ เพราะใกล้ฤดูเก็บเกี่ยวแล้ว อีกทั้งอินเดียอาจยกเลิกห้ามส่งออกข้าวขาวในเร็วๆ นี้ จึงต้องเตรียมแผนส่งออกไว้ให้พร้อม ส่วนการขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) นั้น ปัจจุบัน กรมขายแบบจีทูจี อยู่แล้ว ก็ให้เดินหน้าขายต่อไป เพื่อนำรายได้เข้าประเทศ แต่ต้องทำอย่างถูกต้อง โปร่งใส ชัดเจน

“การขายข้าวแบบจีทูจี ได้สั่งการให้เดินหน้าต่อ เพราะสร้างรายได้ และสร้างประโยชน์ให้ประเทศ แต่ขอให้ทำอย่างโปร่งใส ชัดเจน อย่าเอาเรื่องในอดีตมาเป็นอุปสรรคขัดขวาง หรือเป็นข้อจำกัดในการค้าขาย”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ผ่านมา กรมการค้าต่างประเทศ ได้ร่วมกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เดินทางไปโรดโชว์ข้าวไทยในหลายประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะตลาดข้าวสำคัญของไทย เช่น ญี่ปุ่น ฮองกง มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เป็นต้น เพื่อกระชับความสัมพันธ์กับผู้ซื้อ ผู้นำเข้า ภัตตาคารข้าวไทยและขยายโอกาสการส่งออกของไทย ส่งผลให้ประเทศผู้นำเข้าเหล่านี้ ยังคงนำเข้าข้าวไทยมาอย่างต่อเนื่อง

ส่วนการขายข้าวแบบจีทูจินั้น ขณะนี้ ไทยยังมีสัญญาซื้อขายข้าวจีทูจีกับจีนที่เหลือการซื้อขายอีกกว่า 200,000 ตัน จากสัญญาซื้อขายทั้งหมด 1 ล้านตัน และยังมีอีกหลายประเทศ ติดต่อขอซื้อข้าวแบบจีทูจีจากไทยอีก อย่างไรก็ตาม การขายข้าวจีทูจีในช่วงที่ผ่านมา เกิดปัญหาทุจริตนำมาซึ่งการฟ้องร้องดำเนินคดี และมีผู้เกี่ยวข้องหลายราย ทั้งนักการเมือง ข้าราชการ พ่อค้าข้าว ถูกศาลตัดสินจำคุก และชดใช้ความเสียหายให้กับรัฐ

สำหรับกรณีอินเดียห้ามส่งออกข้าวขาว เพราะเกรงภัยแล้งจะทำให้ผลผลิตในประเทศไม่เพียงพอต่อการบริโภคนั้น ล่าสุด เมื่อวันที่ 18 ต.ค.66 อินเดียประกาศผ่อนคลายนุญาตให้ส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่ข้าวบาสมชาติ รวม 1.03 ล้านตันยัง 7 ประเทศที่ติดต่อขอซื้อโดยตรง ได้แก่ เนปาล, แคมเบรูน, โกลด์โคสต์, กินี, เซเชลส์, มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ โดยฟิลิปปินส์ได้รับการจัดสรรมากที่สุดถึง 295,000 ตัน หลังจากเมื่อเดือนส.ค.66 รัฐบาลฟิลิปปินส์ได้ยื่นคำร้องต่อรัฐบาลอินเดียให้อนุญาตส่งออกข้าวให้ฟิลิปปินส์ตามหลักมนุษยธรรม

ทั้งนี้ ในช่วง 8 เดือน (ม.ค.-ส.ค.) ปี 66 ไทยส่งออกข้าวแล้ว 5.274 ล้านตัน มูลค่า 100,369.7 ล้านบาท หรือ 2,949.6 ล้านดอลลาร์ โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 10.4% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 19.9% จากช่วงเดียวกันของปี 65 ที่ส่งออกได้ 4.779 ล้านตัน มูลค่า 83,733.1 ล้านบาท หรือ 2,473.8 ล้านดอลลาร์ คาดว่า ปีนี้ ไทยจะส่งออกได้ประมาณ 8.5 ล้านตัน

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

## ส่งออก “ข้าวหอมมะลิ” ใช้ขึ้น เก็งตลาดผิด แยกสต็อกราคาสูงอ่วม

3 เดือน อินเดียงดส่งออกข้าวขาว พวงได้อินโดฯซื้อข้าวไทยทดแทนอิรัก ต้นราคากลุ่มข้าวขาวทั้งในต่างประเทศยังยืนระดับสูง ผู้ส่งออกโอดเก็งตลาด “ข้าวหอมมะลิ” ผิด แยกสต็อกราคาสูงขาดทุนอ่วม “ธนสรโรจน์” ลุ้นปลายปีอิรักหวนกลับซื้อใหม่ จับตาสงครามอิสราเอล-ฮามาสกระทบมากน้อย

เป็นที่แน่ชัดแล้วว่า “อินเดีย” ประเทศผู้ผลิตและส่งออกข้าวรายใหญ่อันดับ 1 ของโลกจะระงับส่งออกข้าวขาว (ระงับมาตั้งแต่ 20 ก.ค. 66) ไปจนถึงการเลือกตั้งในปีหน้า ประกอบกับในช่วงนี้ผลผลิตข้าวหอมมะลิ ปี 2566/67 ของไทยกำลังจะเก็บเกี่ยว โรงสีคึกคักประกาศแย่งซื้อข้าว ขณะตลาดส่งออกมีความเคลื่อนไหวอย่างมีนัยสำคัญ

นายวันนิวัต กิติเรียงลาภ รองประธาน บริษัท พงษ์ลาภ จำกัด หนึ่งในผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ในกลุ่ม 10 อันดับแรกของไทย และในฐานะรองเลขาธิการสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เผยกับฐานเศรษฐกิจว่า สถานการณ์ส่งออกข้าวเวลานี้ยังนิ่งๆ ไม่หวือหวา จากตลาดรับรู้อยู่แล้วว่าอินเดียจะจำกัดการส่งออกข้าวในกลุ่มข้าวขาวไปจนถึงเลือกตั้งปีหน้า หรือจนถึงประมาณเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2567

อย่างไรก็ดีแม้อินเดียจะยังไม่ประกาศกลับมาส่งออกข้าว แต่ก็ยังมีการขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ หรือจีทูจีให้ประเทศคู่ค้าที่ร้องขอเข้ามา รวมทั้งยังมีพันธสัญญาจากคำสั่งซื้ออีกกว่าล้านตัน ซึ่งหากรัฐบาลอินเดียปล่อยข้าวตรงนี้ออกมาจะกดดันราคาข้าวในตลาดโลกลดลงในกลุ่มข้าวขาว ส่วนข้าวชนิดอื่นไม่มีผลกระทบ จากการประเมินในปีที่ผ่านมาอินเดียส่งออกข้าวกว่า 22 ล้านตัน ปีนี้คาดจะมีการส่งออกประมาณ 19 ล้านตัน จึงมองว่าข้าวโลกไม่ได้ปั่นป่วน แต่ไม่สามารถปั่นราคาได้แบบหุ่น ดังนั้นราคาข้าวยังอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง

“วันนี้คนสั่งซื้อข้าวไม่ได้ตื่นตกใจว่ามีสงคราม เพราะประเทศคู่ขัดแย้งไม่ใช่ประเทศผู้ผลิตข้าว แต่ถ้าเปรียบเทียบกับปากีสถานที่เป็นประเทศผู้ส่งออกข้าว 4 ล้านตันต่อปี คิดเป็น 8% ของโลก ช่วงต้นปีนี้มีน้ำท่วมใหญ่อย่างนี้มีผลกระทบแน่นอน แต่ก็ยังมีประเทศอื่นที่ผลิตข้าวส่งออกทดแทนได้ ไม่ว่าจะเป็นไทย เวียดนาม หรือประเทศอื่นๆ เพราะข้าวใช้เวลาปลูกประมาณ 3 เดือน เพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ข้าวจะมีการปลูกใหม่ทุก 3 เดือน”

นายวันนิวัต กล่าวอีกว่า ส่วนสถานการณ์ราคาข้าว โรงสีและผู้ส่งออกหลายคนตั้งข้อสังเกตว่า ทำไมข้าวหลายชนิดช่วงนี้ราคายังยืนสูง ไม่ว่าจะเป็นข้าวสารขาวที่ราคาตันละ 20,000 บาท ข้าวสารหอมปทุมธานีตันละ 23,000-24,000 บาท และข้าวสารหอมมะลิตันละ 25,000 บาท ส่วนตัวมองว่าเป็นเรื่องปกติ เพราะข้าวหอมมะลิ การส่งออกไม่ได้ดีขึ้น และการที่อินเดียแบนส่งออกข้าวก็ไม่มีผลกระทบกับกลุ่มข้าวหอม เพราะข้าวบาสมาดิซึ่งเป็นกลุ่มข้าวหอมของอินเดียก็ยังให้ส่งออกได้

ส่วนเวียดนามที่ส่งออกข้าวหอมได้ตามปกติ กลุ่มประเทศปลายทางก็ซื้อเท่าเดิม จากก่อนหน้านี้อีกกลุ่มข้าวหอมขยับขึ้นจากกลุ่มข้าวขาว ขยับขึ้นสูงสุด 22,000 บาทต่อตันในช่วงที่อินเดียประกาศแบนการส่งออกข้าวขาวใหม่ๆ จากตลาดยังไม่ชัดเจนว่าจะเกิดอะไรขึ้น ทำให้ข้าวหอมมะลิขยับขึ้นไปสูงถึงตันละ 28,000-29,000 บาทจากการเก็งกำไร เพราะเกรงว่าจะเกิดปัญหาข้าวขาดแคลนทำให้ซื้อเก็บกักตุนในราคาที่สูงเกินความเป็นจริง

แต่หลังจาก 3 เดือนผ่านไปความตื่นตระหนกหายไป ข้าวหอมที่ซื้อตุนไว้ขายไม่ออก ทำให้ผู้ส่งออกข้าวหลายรายมีข้าวราคาสูงติดอยู่ในมือ และไม่ยอมซื้อเก็บเพิ่ม ขณะที่ข้าวหอมมะลิฤดูกาลผลิตใหม่กำลังจะออก ทำให้การค้าสะดุด ส่วนราคาข้าวขาวที่ไม่ปรับลงมากนัก จากมีอินโดนีเซียมาช่วยซื้อข้าวไทย (8 เดือนปี 66 อินโดฯนำเข้าข้าวไทยแล้ว 8.01 แสนตัน) ทำให้ราคาข้าวขาวไม่ปรับลงมา เรียกว่ารับช่วงต่อพอดี ทำให้ราคาข้าวขาวของไทยยังยืนอยู่

ในระดับสูงต่อเนื่อง ไม่เช่นนั้นราคาอาจลดลงมาเหลือตันละ 17,000-18,000 บาท แต่ปัจจุบันราคาข้าวสารขาว 5% อยู่ที่ 20,000 บาท/ตัน

สอดคล้องกับ นายศุภชัย วรภิญญาภรณ์ ประธานกรรมการ บริษัท ธนสรรไรซ์ จำกัด หนึ่งในบริษัทผู้ส่งออกข้าวหลักให้กับประเทศอิรัก กล่าวว่า จากที่ราคาข้าวของไทยปรับขึ้นสูงมาก ทำให้อิรักยังไม่ซื้อข้าวไทยตั้งแต่ราคาปรับขึ้นที่ระดับมากกว่า 500 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ยังต้องรอลุ้นปลายปีนี้ หวังว่าจะมีคำสั่งซื้อเพิ่มจากตลาดอิรัก (ปี 65 อิรักซื้อข้าวไทย 1.6 ล้านตัน) ทั้งนี้ยังกังวลสงครามอิสราเอล-ฮามาส จะส่งผลกระทบต่อหรือไม่ ยังต้องเผื่อระวังเป็นพิเศษ

แหล่งข่าวจากวงการค้าข้าวไทย กล่าวว่า ปัจจุบันราคาข้าวขาวของเวียดนามจะสูงกว่าไทย สาเหตุมาจาก 1.ปีนี้เวียดนามส่งออกข้าวได้มาก คาดจะทำสถิติสูงสุด ส่งออกได้มากกว่า 8 ล้านตัน 2.ความต้องการใช้ข้าวภายในของเวียดนามยังมีมาก ปกติจะนำเข้าข้าวราคาถูกจากอินเดีย ทั้งข้าวขาว และปลายข้าว แต่หลังจากอินเดียห้ามส่งออกข้าวทั้งสองชนิด เวียดนามต้องใช้ข้าวในประเทศ ทำให้ราคาข้าวสูงขึ้น

ขณะที่อีกด้านหนึ่ง ปกติเวียดนามมีการนำเข้าข้าวเปลือกจากกัมพูชาไปสีแปรเพื่อส่งออก ปีนี้คาดว่าจะมีการนำเข้าข้าวเปลือกจากกัมพูชาอย่างน้อย 2-3 ล้านตัน และช่วงหลังเวียดนามหันไปปลูกข้าวพันธุ์นุ่ม และข้าวหอม ข้าวเหนียว และข้าวญี่ปุ่น ที่ส่งออกได้ราคาสูงขึ้น ทำให้ข้าวพื้นแข็งมีน้อยลง แต่ลูกค้าที่ซื้อข้าวแข็ง ยังมีอยู่ เช่น ในแถบเอเชีย ทำให้ความต้องการข้าวแข็งสูงขึ้น ส่งผลให้ราคาข้าวส่งออกของเวียดนามปรับสูงขึ้นตามไปด้วย

ที่มา *ฐานเศรษฐกิจ*

### **ชูเกียรติ ห่วงอิสราเอล-ปาเลสไตน์ บานปลาย กระทบตลาดข้าวตะวันออกกลาง**

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ชี้สงคราม อิสราเอล-ปาเลสไตน์ กระทบส่งออกข้าวไทยน้อย แต่ห่วงสถานการณ์ขยายวงกว้างไปยังกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นตลาดส่งออกข้าวไทยที่สำคัญของไทย ห่วง Logistics บวนกระทบการส่งมอบสินค้า

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า จากเหตุความไม่สงบระหว่างอิสราเอล และปาเลสไตน์ ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์การส่งออกข้าวไทยไม่มากนัก เนื่องจากยังสามารถส่งออกข้าวไปยังอิสราเอลได้ปกติ ขณะที่ไทยมีปริมาณการส่งออกข้าวไปยังอิสราเอลเพียง 4.5 หมื่นล้านตันต่อปี อย่างไรก็ตามทางสมาคมฯ รวมถึงผู้ส่งออกยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมรับมือหากสถานการณ์ความไม่สงบขยายวงกว้างออกไปยังภูมิภาคตะวันออกกลาง เพราะถือเป็นอีกหนึ่งตลาดส่งออกข้าวที่สำคัญของไทย

“ตอนนี้ถือว่าไม่น่าห่วง เพราะอิสราเอลซื้อข้าวกับเราไม่มาก เพียง 4.5 หมื่นตันต่อปี แต่ยังคงเผื่อระวังอย่างใกล้ชิด หากความขัดแย้งขยายวงออกไปยังประเทศในตะวันออกกลาง เพราะภูมิภาคตะวันออกกลางถือเป็นตลาดการส่งออกข้าวที่สำคัญของไทย และอาจทำให้การเดินทางเรือผ่านทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมีปัญหา ซึ่งกระทบต่อ Logistics ทำให้การขนส่งสินค้ายากลำบาก จะทำให้การส่งมอบสินค้าเกิดปัญหาคืน” นายชูเกียรติ กล่าว

สำหรับภาพรวมสถานการณ์ส่งออกข้าวไทยในปี 2566 ถือว่า ผ่านไปได้ด้วยดี โดยรวมประเทศผู้ซื้อข้าวหลักของโลก ได้มีการซื้อข้าวจากตลาดไปปริมาณมากแล้ว มีเพียงอินโดนีเซีย ที่ยังมีความต้องการซื้อข้าวอย่างต่อเนื่อง โดยอินโดนีเซียซื้อข้าวไทยไปแล้ว ประมาณ 1.2 แสนตัน ขณะที่เวียดนามขณะนี้ไม่มีสต็อกข้าวแล้ว เนื่องจากได้ขายไปเยอะแล้ว ทำให้ราคาข้าวเวียดนามมีราคาสูงกว่าไทย ต้องรอดูฤดูกาลผลิตในปีหน้า ที่จะมีข้าวออกสู่ตลาดในช่วงเดือนก.พ.2567 ทำให้จากช่วงนี้ไปจนถึงเดือน ก.พ.ปีหน้า คาดว่าสถานการณ์การส่งออกข้าวไทยถือว่ายังไปได้ดีอยู่

“ประเมินว่ายอดการส่งออกทั้งปี 2566 จะอยู่ที่ 8.1-8.2 ล้านตัน ซึ่งขึ้นอยู่กับอีก 1-2 เดือนที่เหลือจะเป็นอย่างไร ซึ่งปกติ พ.ย.และธ.ค. ข้าวใหม่เริ่มออกผลผลิตใหม่ จะมีการส่งออกข้าวใหม่ค่อนข้างมาก เฉลี่ยเดือนละ 7-8 แสนตัน แต่ปีหน้า จะเป็นปีที่ท้าทาย โดยเฉพาะจากปัจจัยการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทว่าจะไปทิศทางไหน ถ้าอ่อนสามารถเราก็สามารถแข่งขันง่ายขึ้น แต่ถ้าค่าเงินแข็งค่าขึ้นมาจะเป็นปัญหาต่อการส่งออกข้าวของเรา” นายชูเกียรติ กล่าว

นอกจากนี้ นโยบายอินเดียเป็นตัวแปรสำคัญที่ต้องจับตา ว่า สุกท้ายรับอินเดียจะแบนส่งออกข้าวอยู่หรือไม่ ซึ่งจากการประเมินของ EIC ผลผลิตข้าวในปีหน้าของอินเดีย อาจต่ำลงเล็กน้อย แต่ไม่ได้ถึงอยู่ในภาวะขาดแคลน เพราะปริมาณผลผลิตมีจำนวนลดลง ดังนั้นมีโอกาสสูงที่อินเดียจะกลับมาส่งออกอีกครั้ง ส่วนเมียนมา ปีนี้ ส่งออกข้าวได้ ล้านกว่าตัน และคิดว่าในปีนี้ ปรากฏการณ์เอลนีโญไม่ได้ส่งผลกระทบต่ออะไร แต่ราคาที่สูงขึ้นต่อเนื่องจากต้นปี ที่ทำให้หลายประเทศมีการซื้อักตันข้าวไว้ค่อนข้างมาก โดยตอนนี้ ข้าวไทยเฉลี่ยเกี่ยวนละ 1.2 หมื่นบาท ถือว่าสูง ปกติอยู่ที่เกี่ยวนละ 7-8 พันบาทจึงเชื่อว่าสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรปลูกข้าวเพิ่มมากขึ้นต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม ในปีหน้า ยังต้องติดตาม ปรากฏการณ์ เอลนีโญ ที่อาจทำให้เกิดวิกฤตแล้งหรือไม่ หากเกิดขึ้น คาดกันว่า วิกฤตน่าจะยาวนานถึง 2 ปี ถือเป็นตัวแปรสำคัญของสถานการณ์ข้าวไทยด้วยเช่นกัน

สำหรับ ประมาณปี 2567 คาดว่าปริมาณการส่งออกข้าวไทย จะลดลงจากหลายปัจจัย หลังจากประเทศผู้ซื้อได้ซื้อข้าวไปเยอะแล้วในปีนี้ เช่น อินโด ปีนี้ซื้อไปไม่ต่ำกว่า 2.5 ล้านตัน ปีหน้าคาดว่าจะซื้อข้าวน้อยลง เหลือ 7-8 แสนตัน ทำให้ปริมาณซื้อในตลาดโลกหายไป ล้านกว่าตัน ปีหน้าเราตั้งไว้ 7.5 ล้านตัน ปรับลดจากปีนี้ ซึ่งเป็นไปทิศทางเดียวกับประเทศอื่นๆ เช่นเดียวกับ ฟิลิปปินส์ ซื้อไปในปริมาณที่เยอะแล้วเช่นกัน แต่ผลพวงไม่ได้ตกอยู่ที่ไทย แต่ไปอยู่ที่เวียดนาม เพราะปัจจุบันคนฟิลิปปินส์ นิยมรสชาติข้าวเวียดนามมาก ขณะที่ข้าวเวียดนามมีราคาถูกกว่าไทย อีกทั้งมีหลายชนิดให้เลือก ทำให้ไทยส่งออกข้าวไปยังฟิลิปปินส์ได้น้อยมา

ซึ่งจากการรับฟังของผู้ซื้อที่ให้เหตุผลว่า ทำไมเดี๋ยวนี้ซื้อข้าวหอมไทยลดลงเรื่อยๆ เพราะตอนนี้ข้าวเวียดนามมีการพัฒนาไปมาก ทั้งรสชาติ และรสสัมผัสที่เป็นที่นิยมของคนฟิลิปปินส์ คือ มีความเหนียมนุ่ม คุณภาพใกล้เคียงข้าวไทย จากก่อนที่ข้าวเขามีความแข็งมากกว่าข้าวไทย และชนิดข้าวที่มีความหลากหลาย นอกจากนี้ข้าวเวียดนามยังมีราคาถูกกว่า 100-200 เหรียญสหรัฐฯ จึงทำตลาดง่ายกว่า แถมข้าวก็หอมทั้งปี เพราะเวียดนามปลูกข้าวหอมทั้งปี ขณะที่ข้าวหอมไทยปลูกปีละครั้งทำให้ความหอมอยู่ไม่นาน ดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลอะไรที่ทำให้เขามาซื้อข้าวไทย

“ซื้อข้าวเวียดนามมีมาจกินขายที่ดีกว่าเรา ราคาข้าวเวียดนามจะยืนพื้นกว่าไทย ขณะที่ราคาข้าวไทยก็ไม่มีเสถียรภาพ เพราะไทยมีเรื่องการเก็งกำไรค่อนข้างมาก ไทยทั้งบริโภคและส่งออก โรงสีมักจะเก็บข้าวไว้เพื่อให้ได้ราคาก่อนออกขาย ทำให้ลูกค้าที่ซื้อข้าวไทยทำตลาดค่อนข้างยาก จึงอยากฝากให้หน่วยงานเข้ามาแก้ปัญหา และพัฒนาข้าวไทยมากขึ้น” นายชูเกียรติ กล่าว

ดังนั้น ถ้าไทยไม่ปรับปรุงเรื่องพันธุ์ข้าว พัฒนาเรื่องต้นทุนการผลิต ผลผลิตต่อไร่ ก็ต้องยอมรับว่า ต่อไปมาร์เก็ตแชร์ข้าวไทยก็จะลดลงไปเรื่อยๆ การซื้อขายข้าวโลกไม่เหมือนในอดีตที่คู่แข่งน้อย จึงสามารถทำราคาได้ แต่ตอนนี้สถานการณ์เปลี่ยน คู่แข่งเยอะ มีการพัฒนาพันธุ์ข้าวผลิตต่อไร่เยอะราคาถูกกว่า ทำให้ไทยแข่งขันลำบากมาก

สำหรับ ปริมาณการส่งออกข้าวไทย ช่วง 9 เดือนปี 2566 พบว่า ไทยส่งออกข้าวไปยังตลาดโลกประมาณ 6.2 ล้านตัน ขณะที่ เวียดนามอยู่ที่ 6.7 ล้านตัน และอินเดียส่งออกอยู่ที่ 15 ล้านตัน

ที่มา โพล์ทูเดย์

## พาณิชย์เปิด 16 จุดภาคเหนือ เพิ่มช่องทางรับซื้อข้าวเหนียว หวังดันราคา

กรมการค้าภายใน ลงพื้นที่ติดตามการเปิดจุดรับซื้อข้าวเหนียว พาณิชย์ช่วยชาวนา จังหวัดเชียงราย หวังดันราคาขึ้น คาดปีนี้ออก 5.85 ล้านตัน พร้อมเปิด 16 จุดภาคเหนือ เพิ่มช่องทางตลาดข้าวเหนียวเชื่อมโยงผู้ซื้อ

วันที่ 21 ตุลาคม 2566 นายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่ติดตามการเปิดจุดรับซื้อข้าวเหนียว พาณิชย์ช่วยชาวนา ณ สหกรณ์การเกษตรอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ขณะนี้เกษตรกรชาวนาเริ่มทยอยเก็บเกี่ยวข้าวเปลือกเหนียว ปี 66/67 ออกสู่ตลาด โดยผลผลิตข้าวเหนียวในภาพรวมปีนี้ มี 5.85 ล้านตัน ลดลงจากปีที่ผ่านมา 4% แต่ออกกระจุกตัวในช่วงนี้ (ตค.-ธค.) มากถึง 80% สำหรับภาคเหนือมีผลผลิต 1.46 ล้านตัน มากที่สุดที่จังหวัดเชียงราย 0.43 ล้านตัน และเชียงใหม่ 0.20 ล้านตัน

สถานการณ์การราคาในปีนี้อาจถือว่าข้าวเปลือกเหนียวที่เกษตรกรได้รับอยู่ในเกณฑ์ดีมาตลอด เฉลี่ยปี 2566 ราคาข้าวเปลือกเหนียวแห้ง 12,800 บาท/ตัน โดยในเดือน กย.ที่ผ่านมาสูงถึง 15,300 บาท/ตัน อย่างไรก็ตามผลผลิตที่ออกกระจุกตัวในช่วงนี้ส่งผลให้ราคาเริ่มมีแนวโน้มต่ำลง โดยข้าวเปลือกเกี่ยวสดอยู่ที่ 9,300-9,500 บาท (ข้าวแห้ง 11,500-12,000 บาท) ตามคุณภาพข้าวที่เกษตรกรเก็บเกี่ยว แต่ก็ยังถือว่าไม่ได้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา

นอกจากนี้ กรมฯ ยังได้จัดทำโครงการเพิ่มช่องทางการตลาดข้าวเหนียวในภาคเหนือ เชื่อมโยงระหว่างสหกรณ์และผู้รับซื้อ โดยได้ประสานโรงสีและผู้รับซื้อจากนอกพื้นที่ให้เข้าไปช่วยรับซื้อข้าวเปลือกเหนียวช่วยชาวนาไม่ให้ราคาดต่ำลงมากในช่วงที่เกษตรกรเก็บเกี่ยว

ขณะนี้ได้ประสานการเปิดจุดจำหน่ายไว้ ใน 7 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ แพร่ น่าน พะเยา ลำพูน ลำปาง จำนวน 16 จุด โดยช่วยค่าบริการจัดการรวบรวม ค่าขนส่ง ซึ่งเริ่มทยอยเปิดจุดรับซื้อตั้งแต่วันที่ 21 ตค. นี้ คาดว่าจะสามารถพยุงราคาข้าวเปลือกเหนียวไม่ให้ลดต่ำลงได้ ซึ่งราคาข้าวเปลือกเหนียวในขณะนี้ก็ยังถือว่าไม่ได้ต่ำกว่าช่วงปีที่ผ่านมา ส่วนมาตรการช่วยเหลืออื่นๆ ทางกรมการค้าภายในจะได้นำเข้าเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ต่อไป

จึงขอให้เกษตรกรไม่เร่งเก็บเกี่ยวข้าวเพื่อให้ได้ข้าวคุณภาพที่ดี และส่งผลต่อราคาที่จำหน่ายได้ โดยกรมได้เพิ่มความเข้มงวดการตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัดในการซื้อขายสินค้าเกษตร ให้มีความเที่ยงตรง เพื่อดูแลความเป็นธรรมให้กับเกษตรกร และได้จัดชุดสายตรวจเฉพาะกิจลงพื้นที่ทำการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง หากตรวจพบเครื่องชั่งไม่ถูกต้อง ไม่มีความเที่ยงตรง จะดำเนินการตามกฎหมายเด็ดขาด ส่วนเกษตรกร หากพบเห็นหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อขายสินค้าเกษตร สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

## โรงสีข้าวไทย เอส "กรุงไทย" รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เปิดทางแข่งซื้อข้าวเปลือก

นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย เผยผู้บริหารแบงก์กรุงไทย รับผิดชอบปลดล็อกมาตรการคุมเข้ม เปิดทางช่วยเสริมสภาพคล่องโรงสีแข่งซื้อข้าวเปลือกดันราคา ลุ้นชาวนา รับผิดชอบข้าวเปลือกนาปี 2566/67

นายรังสรรค์ สบายเมือง นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย เผยกับฐานเศรษฐกิจว่า เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 2566 กลุ่มโรงสี 4 จังหวัดภาคเหนือตอนล่างที่เป็นลูกค้าธนาคารกรุงไทย นำโดยนายรังสรรค์ สบายเมือง นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย นายบรรจง ตั้งจิตวัฒนากุล อุปนายกฯ ได้นัดประชุมพบปะกับผู้บริหารระดับสูงของธนาคารกรุงไทย คือ นายวิระพงศ์ ศุภเศรษฐ์ศักดิ์ ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจขนาดกลาง พร้อมทั้งทีมงานผู้ช่วย และคณะทำงานที่ดูแลกลุ่มลูกค้าธุรกิจในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ทั้งนี้เพื่อรับทราบปัญหาและข้อขัดข้องของการใช้เงินใน

การรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรกลุ่มลูกค้าโรงสี โดยมีการพูดคุยปัญหากันในหลายประเด็น เพื่อทำความเข้าใจถึงธรรมชาติทางการค้าของกลุ่มธุรกิจโรงสีเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการใช้เงิน เนื่องจากในขณะนี้กำลังจะเริ่มเข้าสู่ฤดูเก็บเกี่ยวข้าวเปลือกนาปีในหลายพื้นที่ทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ในมุมมองของโรงสีได้สะท้อนปัญหาเรื่องความเข้มงวดและกฎระเบียบของทางธนาคาร ทั้งในเรื่องการออกตัวสัญญาใช้เงิน การตรวจสอบสต็อกสินค้าของธนาคารที่มีมาตรการที่เข้มข้น อีกทั้งยังไม่สอดคล้องกับธรรมชาติทางการค้าในกลุ่มธุรกิจโรงสีข้าว จนทำให้การค้าของกลุ่มธุรกิจโรงสีข้าวอาจจะเกิดการชะงักเรื่องเงินทุนในการรับซื้อข้าวจากเกษตรกร

ในห้วงครั้งนี้ทางผู้บริหารธนาคารกรุงไทยได้รับทราบปัญหาต่างๆ จากผู้ประกอบการ และจะนำข้อมูลไปนำเสนอต่อคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดนโยบายในลำดับถัดไป ในส่วนของสมาคมโรงสีข้าวไทยมีความกังวลว่า หากทางธนาคารยังไม่ผ่อนคลายมาตรการความเข้มงวดในการใช้สินเชื่อ เกรงว่าในฤดูการรับซื้อข้าวเปลือกที่กำลังจะมาถึง จะเกิดปัญหาสภาพคล่องกับกลุ่มลูกค้าของธนาคารกรุงไทย และจะทำให้การรับซื้อข้าวเปลือกเกิดการชะงัก จะส่งผลทำให้เกิดปัญหาการซื้อขายข้าวเปลือกจากเกษตรกรในภาคหน้า

ที่มา ฐานเศรษฐกิจ

## โรงสีอีสาน โอตแบงก์พาณิชย์จำกัดวงเงินสินเชื่อ หวั่นหมดแรงรับซื้อข้าวเปลือกนาปี

โรงสีอีสานร้องสมาคมฯ เคลียร์ปมร้อนธนาคารพาณิชย์จำกัดวงเงินสินเชื่อ ไม่รับสต็อกค้าประกันแพ็กกิ้งเครดิต คาดกระทบข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียวฤดูกาลใหม่เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตปลายเดือนตุลาคมนี้

วันที่ 18 ตุลาคม 2566 นายวิชัย ศรีนวกุลนายกสมาคมโรงสีข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่าได้รับข้อร้องเรียนจากสมาชิกสมาคมฯเกี่ยวกับธนาคารพาณิชย์ที่สมาชิกมีวงเงินสินเชื่ออยู่ไม่พิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อหรือจำกัดวงเงินให้กับสมาชิกสมาคมฯ จึงทำให้ไม่สามารถวางแผนธุรกิจในการซื้อข้าวเปลือกฤดูกาลนาปี 2566/67 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากข้อจำกัดทางการเงิน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อารรับซื้อและราคาข้าวเปลือกจากเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวในอีกไม่กี่วันนี้ คาดว่าจะมีปริมาณใกล้เคียงกับในฤดูกาลที่ผ่านมา หากฝนหยุดข้าวหรือยังตกต่อเนื่องในช่วงหลังจากนี้ก็จะทำให้เกษตรกรว่าง และผลผลิตข้าวอาจจะเสียหายลดต่ำกว่าปีที่ผ่านมาได้

“โดยปกติล้งสีจะใช้วงเงิน packing credit จากธนาคาร โดยการนำข้าวที่ซื้อไว้ไปเป็นสินทรัพย์ค้ำประกัน แต่ปัจจุบันไม่สามารถทำได้ เพราะธนาคารไม่ยอมรับสต็อก ขณะที่บางรายได้รับผลกระทบจากกรณีที่ธนาคารปรับลดวงเงินสินเชื่อ เช่นจากที่เคยได้วงเงิน 100 ล้านบาทเหลือ 50-70 ล้านบาท ประเด็นนี้ทำให้โรงสีอาจจะไม่มีเงินที่จะนำไปใช้หมุนซื้อข้าวเปลือกฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะออก โดยปกติล้งสีจะขอวงเงินสินเชื่อจากธนาคารเพื่อนำไปรับซื้อข้าวเปลือกประมาณ 7-8 หมื่นล้านบาทต่อฤดูกาลนาปี 6 ล้านตัน ซึ่งจะทำให้สามารถดูดซับข้าวเปลือกได้ประมาณไม่ต่ำกว่า 5 แสนตัน-1 ล้านตัน หากเป็นอย่างนี้ก็คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อตลาดข้าวอ่อนตัวลง”

ดังนั้นทางสมาคมฯ ขอเรียกร้องให้ธนาคารพาณิชย์ ที่ปล่อยสินเชื่อให้กับสมาชิกสมาคมโรงสีข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือพิจารณาการอนุมัติสินเชื่อ ให้กับสมาชิกสมาคมฯ ที่มีผลการดำเนินงานมาปกติ และชำระหนี้ให้กับธนาคารมาตลอดสมควรที่ได้จะรับการพิจารณาอนุมัติวงเงินให้เท่าเดิมอย่างเช่นเคยปฏิบัติมา เพื่อให้การดำเนินธุรกิจ ในการรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรให้เป็นไปตามภาวะปกติ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อภาพรวมของอุตสาหกรรมการค้าข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

## โรงสี 4 จังหวัดภาคเหนือ โอตเจ็อนไซธนาคารจำกัด เข้าไม่ถึงเงินทุน

โรงสี 4 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ร่วมหารือกับผู้บริหารกรุงไทย เพื่อหาทางออกในการเข้าถึงเงินกู้หลังเจ็อนไซยังมีข้อจำกัด หากไม่ปรับอาจมีผลต่อการรับซื้อข้าวในฤดูกาลนี้

วันที่ 18 ตุลาคม 2566 นายนิพนธ์ สมิททาพิพัฒน์ เลขาธิการสมาคมโรงสีข้าวไทย เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา นายรังสรรค์ สบายเมือง นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย พร้อมด้วยนายบรรจง ตั้งจิตวัฒนากุล อุปนายกฯ และสมาชิกโรงสีข้าว ได้นัดประชุมพบปะหารือกับนายวิระพงศ์ ศุภเศรษฐ์ศักดิ์ ผู้บริหารสายงานธุรกิจขนาดกลาง พร้อมทั้งทีมงานผู้ช่วย และคณะของธนาคารกรุงไทย ที่ทำงานดูแลกลุ่มลูกค้าธุรกิจในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง เพื่อรับทราบปัญหาและข้อขัดข้องของการใช้เงินในการรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรของกลุ่มลูกค้าโรงสี พร้อมกันนี้ ยังมีการพูดคุยปัญหาในหลายๆ ประเด็น และทำความเข้าใจถึงธรรมชาติทางการค้าของกลุ่มธุรกิจโรงสีเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการใช้เงิน อันเนื่องมาจากในขณะนี้กำลังจะเริ่มเข้าสู่ฤดูเก็บเกี่ยวข้าวเปลือกนาปีในหลายๆ พื้นที่ ทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ซึ่งในมุมมองของโรงสีได้สะท้อนปัญหาเรื่องความเข้มงวดและกฎระเบียบของทางธนาคาร ทั้งในเรื่องการออกตัวสัญญาใช้เงิน การตรวจสอบตอกสินค้า ของธนาคารที่มีมาตรการที่เข้มข้น อีกทั้งยังไม่สอดคล้องกับธรรมชาติทางการค้าในกลุ่มธุรกิจโรงสีข้าว จนทำให้การค้าของกลุ่มธุรกิจโรงสีข้าวอาจจะเกิดการชะงักเรื่องเงินทุนในการรับซื้อข้าวจากเกษตรกร ทางผู้บริหารธนาคารกรุงไทยได้มีการรับทราบปัญหาต่างๆ จากผู้ประกอบการ และจะนำข้อมูลไปนำเสนอต่อคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดนโยบายในลำดับถัดไป

ในส่วนของสมาคมโรงสีข้าวไทยมีความกังวลว่าถ้าหากทางธนาคารยังไม่ผ่อนคลายมาตรการความเข้มงวดในการใช้สินเชื่อ เกรงว่าในฤดูการรับซื้อข้าวเปลือกที่กำลังจะมาถึง จะเกิดปัญหาสภาพคล่องกับกลุ่มลูกค้าของธนาคารกรุงไทย และจะทำให้การรับซื้อข้าวเปลือกเกิดการชะงัก อันจะส่งผลไปถึงปัญหาการขายข้าวเปลือกของเกษตรกรในภาคหน้า

นายนิพนธ์กล่าวอีกว่า สำหรับเจ็อนไซการเข้าถึงเงินกู้ของธนาคารกรุงไทยมองว่ายังมีข้อจำกัด โดยเฉพาะการออกตัว 90 วัน ข้าวใหม่ออกตัวไม่ได้ ซึ่งเจ็อนไซนั้นไม่สอดคล้องกับกลไกการซื้อขายข้าว โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิที่กำลังออก และบางครั้งโรงสีก็ซื้อข้าวเปลือกมาสตอกไว้ และเกินระยะเวลาที่กำหนดทำให้โรงสีไม่สามารถเข้าถึงเงินกู้ได้

ทั้งนี้ หากธนาคารยังมีเจ็อนไซที่เข้มงวดจะทำให้ สมาชิกของโรงสีที่เป็นลูกค้าธนาคารกรุงไทยประมาณ 30-40% ของสมาชิกทั้งหมดประมาณ 400 รายไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในการรับซื้อข้าวจากชาวนา และคาดว่าจะทำให้การรับซื้อข้าวเปลือกที่กำลังจะออกนี้ เกิดภาวะตึงตัวมีการแข่งขันน้อย ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อราคาและตลาดซื้อขายข้าวได้

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

## อธิบดีกรมการข้าว ชี้เป้าผลผลิตข้าวประเทศไทยปี 2566 คาดราคาเพิ่มสูง

อธิบดีกรมการข้าว ชี้เป้าผลผลิตข้าวประเทศไทยปี 2566 คาดราคาข้าวเพิ่มสูงขึ้น หลังช่วยชาวนาได้มีเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีในการเพาะปลูก และขยายพันธุ์

เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 66 นายณัฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า การประมาณการผลผลิตข้าวของประเทศไทยในปี 2566 ผลเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 32 ล้านตัน ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในแต่ละ

พื้นที่ ทางด้าน กรมการข้าว โดยกองเมล็ดพันธุ์ข้าว ได้มีการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวอย่างดี เน้นถึงคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าวเป็นหลัก ตั้งแต่การรับพันธุ์หลัก การจ่ายพันธุ์ไปจนถึงการปลูกในแปลงของผู้ผลิตพันธุ์ จะต้องมีการตรวจการควบคุมทุกขั้นตอน รวมถึงการจัดซื้อและเก็บรักษา เพื่อจำหน่ายให้กับเกษตรกรทั่วไป ในการตรวจสอบกลุ่มควบคุมคุณภาพ เจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมคุณภาพต้องมีความชำนาญเฉพาะด้าน มีความรู้ทางวิชาการในเรื่องของวิชาการเมล็ดพันธุ์ข้าว

งานของกลุ่มควบคุมคุณภาพต้องใช้ความรู้ทางวิชาการในเรื่องของวิชาการเมล็ดพันธุ์เข้ามาเกี่ยวข้องค่อนข้างที่จะต้องมีความละเอียดและความชำนาญเฉพาะด้านของเมล็ดพันธุ์เป็นอย่างมาก การควบคุมคุณภาพแต่ละขั้นตอนตามกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ในการรับซื้อเมล็ดพันธุ์จากเกษตรกรจากเดิม เกษตรกรต้องมีต้นทุนในการซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวกระสอบละ 600-625 บาท (กระสอบละ 25 กิโลกรัม) แต่เมื่อเข้าร่วมโครงการฯ เกษตรกรลดต้นทุนได้เหลือเพียงกระสอบละ 475-500 บาท (กระสอบละ 25 กิโลกรัม) ทำให้เป็นการช่วยลดต้นทุนการผลิตได้เป็นอย่างมาก

สำหรับโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2566 ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ตอบโจทย์ความต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้แก่เกษตรกร เกษตรกรสามารถเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีใช้ในการเพาะปลูกและยกระดับการผลิตข้าวให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กรมการข้าว จึงได้มีการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว มุ่งเน้นส่งเสริมให้ชาวนาสามารถเข้าถึง และได้ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี

นายณัฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการข้าว ได้รับงบประมาณจากรัฐบาลในการรับซื้อเมล็ดพันธุ์ของเกษตรกร กว่า 60,000 ตัน และนำไปจำหน่ายให้พี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะเขตภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพันธุ์ข้าวมะลิ 105 และ กข 15 กิโลกรัมละ 5 บาท ข้าวหอมปทุม ข้าวเหนียว ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 4 บาท ข้าวขาวทั่วไป กิโลกรัมละ 3 บาท ส่วนเงินงบประมาณที่เหลือจากที่รัฐบาลให้มา ทางกรมการข้าวได้นำไปชดเชยให้กับกองทุนหมุนเวียน เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กระจายให้กับพี่น้องเกษตรกร สิ่งสำคัญในการก่อตั้งกองทุนหมุนเวียนขึ้น เนื่องจากกรมการข้าวต้องผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดี รวมถึงป้องกันการถูกเอารัดเอาเปรียบของพี่น้องเกษตรกรจากผู้ค้าเมล็ดพันธุ์ทั่วไป และช่วยพยุงราคา โดยกำหนดให้ราคาไม่ให้สูงมากเกินไป

จากผลการดำเนินงานในปี สติพื้นที่การปลูกข้าว และผลผลิตข้าว ได้ตามที่กรมการข้าวได้ประมาณการไว้อย่างแน่นอน และคาดการณ์ว่า ราคาข้าวในปีปรับเพิ่มสูงขึ้นกว่า 3,000 บาทต่อตัน แต่กรมการข้าวยังจำหน่ายในราคาเดิม เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรไทยต่อไป

เกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการกับกรมการข้าว เตรียมความพร้อมในเรื่องของคุณสมบัติให้เป็นที่ไปตามเกณฑ์ที่กำหนด หรือสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวใกล้บ้าน กลุ่มเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร เช่น ศูนย์ข้าวชุมชนในพื้นที่ของแต่ละจังหวัด ในราคาตามหลักเกณฑ์ของกรมการข้าวที่ได้กำหนดไว้ เพื่อให้ชาวนาได้มีเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีในการเพาะปลูก และขยายพันธุ์ ซึ่งในปีนี้ กรมการข้าวมีเป้าหมายในการดำเนินการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีสู่เกษตรกร อีกทั้งยังเป็นการยกระดับปริมาณและคุณภาพผลผลิตข้าว ให้สามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้

ที่มา ไทยรัฐออนไลน์



## คต. เผยข่าวไทยกระแสตอบรับดีในงาน ANUGA 2023 ... พร้อมลุยเพิ่มความนิยมต่อเนื่อง

กรมการค้าต่างประเทศร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ข้าวไทยในงานแสดงสินค้า ANUGA 2023 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและต่อยอดภาพลักษณ์ที่ดีของข้าวไทยในด้านรสชาติ คุณภาพมาตรฐาน และความหลากหลายให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง พร้อมย้ำจุดยืนไทยหนึ่งในผู้ส่งออกข้าวคุณภาพดีของโลก

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เผยว่า เมื่อวันที่ 7-11 ตุลาคม 2566 กรมฯ ได้ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ข้าวไทย รวมถึงเครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทยในงานแสดงสินค้า ANUGA 2023 ณ เมืองโคโลญจน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดของโลก มีกำหนดจัดงานทุกๆ 2 ปี โดยในปีนี้มีผู้ประกอบการเข้าร่วมจัดแสดงสินค้ากว่า 7,900 ราย จาก 118 ประเทศ และมีผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมงานราว 140,000 ราย จาก 200 ประเทศทั่วโลก

สำหรับการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ กรมฯ ได้ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างเสริมการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับข้าวหอมมะลิไทย คุณภาพมาตรฐาน และความหลากหลายของข้าวไทย ภายใต้แนวคิด “Think Rice Think Thailand. We serve the best quality rice to the world.” รวมทั้งมีการจัดแสดงตัวอย่างข้าวไทยชนิดต่างๆ เช่น ข้าวหอมมะลิไทย ข้าวหอมไทย ข้าวขาว ข้าวเหนียว ข้าวกล้อง ตลอดจนได้มีการนำเสนอข้าวคุณลักษณะพิเศษชนิดต่างๆ ของไทย อาทิ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวสังข์หยด ข้าวหอมนิล ข้าวกล้องหอมมะลิแดง และข้าว กข.43 ซึ่งเป็นข้าวที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงให้เป็นที่รู้จักในต่างประเทศมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคในปัจจุบัน โดยเฉพาะในภูมิภาคยุโรปที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพและเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และคำนึงถึงสุขภาพมากขึ้น

นอกจากนี้ ยังมีการจัดให้ชิมข้าวไทยชนิดต่างๆ ร่วมกับอาหารไทย เพื่อให้ผู้เข้าชมงานได้สัมผัสรสชาติของข้าวไทยที่มีความหลากหลายและเป็นเอกลักษณ์อีกด้วย ซึ่งคูหาของกรมฯ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าชมผู้ประกอบการร้านอาหาร และผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมค้นหาทั่วไปจากหลากหลายประเทศ เช่น เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ สวิตเซอร์แลนด์ จอร์เจีย ยูเครน แคนาดา เปรู สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จีน และญี่ปุ่น โดยต่างชื่นชอบในรสชาติและคุณภาพของข้าวไทยเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังได้ให้ความสนใจในข้าวสีของไทย โดยเฉพาะข้าวไรซ์เบอร์รี่ ที่มีสีเป็นเอกลักษณ์โดดเด่น อดุมไปด้วยคุณประโยชน์ และรสชาติดี และได้มีการสอบถามรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับคุณลักษณะ มาตรฐานของข้าวไทย รวมถึงเครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย และราคาข้าว กว่า 1,500 ราย ซึ่งคาดว่าจะมีความต้องการบริโภคและการนำเข้าข้าวคุณภาพดีและข้าวสีของไทยเพิ่มขึ้น

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เผยเพิ่มเติมว่า เยอรมนีเป็นอีกหนึ่งตลาดข้าวคุณภาพดีที่น่าสนใจและมีศักยภาพ อีกทั้งยังเป็นประตูสู่ยุโรป ซึ่งเป็นภูมิภาคที่ประชากรมีกำลังซื้อสูง ประกอบกับสภาพภูมิประเทศที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูกข้าว ทำให้ต้องนำเข้าข้าวจากต่างประเทศ โดยในแต่ละปีเยอรมนีนำเข้าข้าวประมาณ 4 แสนตัน เพื่อใช้สำหรับบริโภคในประเทศและส่งออกต่อไปยังประเทศใกล้เคียง ในขณะที่ภูมิภาคยุโรปมีการนำเข้าข้าวประมาณ 3 ล้านตัน รวมทั้งปัจจุบันผู้บริโภคในเยอรมนีและประเทศในภูมิภาคยุโรปอื่นๆ ได้หันมาใส่ใจในสุขภาพและเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ตลอดจนสนับสนุนสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่มีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น ดังนั้น จึงเป็นโอกาสดีในการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ข้าวคุณภาพดี ข้าวสี และข้าวอินทรีย์ชนิดต่างๆ ของไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความนิยมและส่วนแบ่งตลาดข้าวไทยในตลาดเยอรมนีและภูมิภาคยุโรปต่อไป

นอกจากนี้ กรมฯ มีแผนเดินทางจัดกิจกรรมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ข้าวไทยในงานแสดงสินค้านานาชาติอย่างต่อเนื่อง เช่น งาน China International Import Expo 2023 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน งาน Gulfood 2024 ณ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และงาน BIOFACH 2024 ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เป็นต้น  
ที่มา Thailand Plus Online

xx

## เวียดนาม

สัปดาห์ที่ผ่านมา ภาวะราคาข้าวปรับสูงขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้า โดยราคาข้าวขาว 5% อยู่ที่ระดับ 625-6230 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นจาก 615-625 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ก่อน เนื่องจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวช่วงฤดูร้อน-ฤดูใบไม้ร่วง (the summer-autumn crop) ได้สิ้นสุดลงแล้ว ทำให้อุปทานข้าวในตลาดมีปริมาณลดลง ท่ามกลางภาวะความต้องการข้าวจากต่างประเทศที่ยังคงมีมาก ประกอบกับความกังวลของตลาดเกี่ยวกับความตึงเครียดในตะวันออกกลาง

ข้อมูลเบื้องต้นในช่วงตั้งแต่วันที่ 1-15 ตุลาคม 2566 เวียดนามส่งออกข้าวประมาณ 307,827 ตัน มูลค่าประมาณ 195.156 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณลดลง 14.69% แต่มูลค่าเพิ่มขึ้น 13.34% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ทำให้ปริมาณส่งออกข้าวสะสมนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-15 ตุลาคม 2566 มีปริมาณ 6.726 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 3.734 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 17.34% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 34.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

ขณะที่มีรายงานว่า ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1-19 ตุลาคม 2566 มีเรือบรรทุกสินค้าจำนวน 39 ลำเข้าเทียบท่าเพื่อรอขนถ่ายสินค้าขึ้นเรือจำนวนรวมประมาณ 323,400 ตัน โดยเรือจำนวน 39 ลำ จอดรอขนถ่ายสินค้าขึ้นเรือที่ท่าเรือ Ho Chi Minh port โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน-18 ตุลาคม 2566 มีการขนถ่ายสินค้าขึ้นเรือโดยมีปลายทางไปประเทศในแถบแอฟริกาจำนวน 49,000 ตัน คิวบา 30,000 ตัน ประเทศมาเลเซีย 23,200 ตัน ประเทศอินโดนีเซีย 150,500 ตัน และประเทศฟิลิปปินส์ 70,700 ตัน

สำนักข่าว รายงานว่า นายกรัฐมนตรีฝ่าม มิ่ง จิ่ง กล่าวว่าเวียดนามจะลงนามข้อตกลงส่งออกข้าวกับอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ โดยเรียกร้องให้กระทรวงและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการขั้นตอนการลงนาม

ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี เกิดขึ้นในช่วงระหว่างที่ผู้นำเวียดนามร่วมประชุมกับประธานาธิบดีโจโก วิโดโด ของอินโดนีเซีย และประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์ มาร์กอส ของฟิลิปปินส์ นอกรอบการประชุมสุดยอดอาเซียน-คณะมนตรีความร่วมมืออ่าวอาหรับ ที่ซาอุดีอาระเบีย เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566

โดยฟิลิปปินส์ ถือเป็นเป็นตลาดข้าวที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม ซึ่งได้เริ่มซื้อข้าวจากเวียดนามอีกครั้งหลังระงับไปเกือบหนึ่งเดือน เนื่องจากรัฐบาลใช้มาตรการกำหนดราคาเพดานขายปลีกข้าวภายในประเทศ ซึ่งล่าสุดรัฐบาลฟิลิปปินส์ได้ยกเลิกมาตรการนี้แล้ว โดยในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ เวียดนามส่งออกข้าวให้ฟิลิปปินส์ประมาณ 2.4 ล้านตัน เป็นมูลค่าเกือบ 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ทางด้านอินโดนีเซียซึ่งเมื่อช่วงต้นปีนี้ได้เชิญประเทศต่างๆ เข้าร่วมการประชุมรวมถึงเวียดนาม เพื่อจัดหาข้าวจำนวน 500,000 ตัน โดยในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ อินโดนีเซียนำเข้าข้าวจากเวียดนามประมาณ 871,000 ตัน เพิ่มขึ้น 40.4%

นอกจากการค้าข้าวแล้ว ผู้นำเวียดนามและฟิลิปปินส์ยังเห็นพ้องกันว่าทั้งสองประเทศควรสร้างเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยต่อการค้าทวิภาคีให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าเป็น 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯในเร็วๆ นี้ ขณะเดียวกัน นายกฯ จิง และประธานาธิบดีวโด้โต ได้ให้คำมั่นว่าจะเพิ่มการค้าสินค้าเกษตร และส่งเสริมการให้สัตยาบันข้อตกลงระหว่างสองรัฐบาลเพื่อกำหนดเขตเศรษฐกิจจำเพาะของพวกเขา

กรมศุลกากรเวียดนาม (the Customs Department) รายงานว่า ในเดือนกันยายน 2566 เวียดนามส่งออกข้าวจำนวน 605,410 ตัน มูลค่าประมาณ 377.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาส่งออกเฉลี่ย 624 เหรียญสหรัฐต่อตัน โดยปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 3.8% และ 37.2% และราคาส่งออกเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 32.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (เดือนกันยายน 2565 เวียดนามส่งออกข้าวจำนวน 583,203 ตัน มูลค่าประมาณ 275.31 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาส่งออกเฉลี่ย 472.0 เหรียญสหรัฐต่อตัน) แต่ถ้าเทียบกับเดือนสิงหาคม 2566 ปริมาณและมูลค่าลดลง 34.3% และ 30.9% แต่ราคาส่งออกเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 5.2% (เดือนสิงหาคม 2566 เวียดนามส่งออกข้าวจำนวน 921,443 ตัน มูลค่าประมาณ 546.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาส่งออกเฉลี่ย 593 เหรียญสหรัฐต่อตัน)

ตลาดสำคัญที่เวียดนามส่งออกในเดือนเดือนกันยายน 2566 ได้แก่

1. ประเทศอินโดนีเซียจำนวน 166,086 ตัน มูลค่าประมาณ 101.358 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 4,053.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

2. ประเทศฟิลิปปินส์จำนวน 98,677 ตัน มูลค่าประมาณ 62.66 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาส่งออกเฉลี่ย 635 เหรียญสหรัฐต่อตัน โดยปริมาณลดลง 46.6% มูลค่าลดลง 23% แต่ราคาส่งออกเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 44% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

3. ประเทศกาน่า 88,880 ตัน มูลค่าประมาณ 53.423 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 100.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

4. ประเทศจีน 72,747 ตัน มูลค่าประมาณ 43.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณลดลง 31.1% และมูลค่าลดลง 12.9% แต่ราคาส่งออกเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 26.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

5. ประเทศไต้หวัน 49,385 ตัน มูลค่าประมาณ 28.164 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณลดลง 15.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

6. ประเทศมาเลเซีย 43,785 ตัน มูลค่าประมาณ 24.134 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 12.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

7. ประเทศสิงคโปร์ 11,321 ตัน มูลค่าประมาณ 7.414 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 18% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

8. ประเทศโมซัมบิก 8,540 ตัน มูลค่าประมาณ 5.522 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 129.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

9. ฮองกง 5,364 ตัน มูลค่าประมาณ 3.495 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณลดลง 4.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

10. ประเทศสหรัฐอเมริกา 4,935 ตัน มูลค่าประมาณ 3.541 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 141.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-กันยายน 2566) เวียดนามส่งออกข้าวจำนวน 6,418,176 ตัน มูลค่าประมาณ 3,539.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาส่งออกเฉลี่ย 551.5 เหรียญสหรัฐต่อตัน โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 19.4%

มูลค่าเพิ่มขึ้น 35.8% และราคาส่งออกเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 13.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2565 เวียดนามส่งออกข้าวจำนวน 5,373,772 ตัน มูลค่าประมาณ 2,605.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาส่งออกเฉลี่ย 484.9 เหรียญสหรัฐต่อตัน)

ตลาดสำคัญที่เวียดนามส่งออกในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2566 ได้แก่

1. ประเทศฟิลิปปินส์ 2,443,260 ตัน มูลค่า 1,290.168 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ปริมาณลดลง 1.12% มูลค่าเพิ่มขึ้น 12.82% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 38.07% ของปริมาณส่งออกทั้งหมด และ 36.45% ของมูลค่าการส่งออกข้าวทั้งหมดตามลำดับ) โดยมีราคาส่งออกเฉลี่ย 528 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้น 14.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

2. ประเทศอินโดนีเซีย 884,177 ตัน มูลค่าประมาณ 462.606 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 1,666.6% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 1,794.22% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 13.78% และ 13.07% ของการส่งออกข้าวทั้งหมดตามลำดับ) โดยมีราคาส่งออกเฉลี่ย 523.2 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้น 7.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

3. ประเทศจีน 858,848 ตัน มูลค่าประมาณ 495.78 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 37.2% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 55.24% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 13.38% และ 14.01% ของการส่งออกข้าวทั้งหมดตามลำดับ) โดยมีราคาส่งออกเฉลี่ย 577.3 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้น 13.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

4. ประเทศกาน่า 503,476 ตัน มูลค่าประมาณ 299.421 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 49.57% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 70.67% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 7.84% และ 8.46% ของการส่งออกข้าวทั้งหมดตามลำดับ)

5. ประเทศไอวอรีโคสต์ 392,992 ตัน มูลค่าประมาณ 204.287 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณลดลง 28.15% มูลค่าลดลง 17.26% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 6.12% และ 5.77% ของการส่งออกข้าวทั้งหมดตามลำดับ)

6. ประเทศมาเลเซีย 317,745 ตัน มูลค่าประมาณ 160.904 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณลดลง 3.07% และมูลค่าลดลง 6.98% เมื่อเทียบกับปีก่อน (คิดเป็นสัดส่วน 4.97% และ 4.44% ของการส่งออกข้าวทั้งหมดตามลำดับ)

7. ประเทศสิงคโปร์ 105,524 ตัน มูลค่าประมาณ 62.853 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 52.13% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 63.75% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 1.64% และ 1.78% ของการส่งออกข้าวทั้งหมดตามลำดับ)

8. ประเทศโมซัมบิก 66,515 ตัน มูลค่า 38.706 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ปริมาณเพิ่มขึ้น 71.69% มูลค่าเพิ่มขึ้น 86.84% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 1.04% และ 1.09% ของการส่งออกข้าวทั้งหมดตามลำดับ)

9. ฮองกง 54,402 ตัน มูลค่า 32.47 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 3.54% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 8.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 0.85% และ 0.92% ของการส่งออกข้าวทั้งหมดตามลำดับ)

10.ประเทศตุรกี 41,041 มูลค่า 25.653 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปริมาณเพิ่มขึ้น 11,900.29% มูลค่าเพิ่มขึ้น 10,493.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 0.64% และ 0.72% ของการส่งออกข้าวทั้งหมดตามลำดับ)

ทั้งนี้ตลาดที่อยู่ในกลุ่มข้อตกลงทางการค้าที่เวียดนามส่งออกข้าวไป ประกอบด้วย

1.ตลาดสมาชิก RCEP จำนวนประมาณ 4.64 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 2.49 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 29.7% มูลค่าเพิ่มขึ้น 46.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

2.ตลาดสมาชิก CPTTP จำนวนประมาณ 459,451 ตัน มูลค่าประมาณ 247.33 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 7% มูลค่าเพิ่มขึ้น 18.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

3.ตลาดสมาชิกอาเซียน จำนวนประมาณ 3.75 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 1.98 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 28.5% มูลค่าเพิ่มขึ้น 45.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

สำนักข่าว XINHUA รายงานว่า กระทรวงเกษตรเวียดนามคาดการณ์ว่าในปี 2566 จะมีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 43 ล้านตัน ทำให้มีแนวโน้มที่จะส่งออกข้าวได้ประมาณ 7.5 ล้านตัน ซึ่งจะมีส่วนช่วยรับประกันความมั่นคงทางอาหารโลก

ทั้งนี้ ข้อมูลจากกระทรวงเกษตรเวียดนามระบุว่า ในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-กันยายน 2566) เวียดนามสามารถส่งออกข้าวได้ประมาณ 6.6 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 3,660 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ถือเป็นรายได้จากการส่งออกข้าวสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในรอบ 34 ปี โดยในปีนี้ เวียดนามตั้งเป้าส่งออกข้าวไว้ที่ประมาณ 7.5-7.8 ล้านตัน ซึ่งจะสร้างรายได้เข้าประเทศราว 4,300 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

เมื่อพิจารณาบริบทที่หลายประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญกับการขาดแคลนอาหารและราคาข้าวพุ่งสูง กระทรวงเกษตรฯ (MARD) จึงได้แนะนำให้เกษตรกรในภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงขยายพื้นที่ปลูกข้าว ในช่วงการเพาะปลูกฤดูใบไม้ร่วง-ฤดูหนาว และเริ่มการเพาะปลูกฤดูหนาว-ฤดูใบไม้ผลิ ของปีการผลิต 2566/2567 ก่อนเวลา เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาน้ำเค็มรุกเข้าพื้นที่ทางการเกษตร

ขณะที่สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์ รายงานโดยอ้างสำนักข่าว Viet Nam News ว่า การส่งออกข้าวในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2566 (มกราคม-กันยายน 2566) มีมูลค่าประมาณ 3,660 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 40.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2565 ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกข้าวสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2554 ที่ประมาณ 3,650 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งการส่งออกข้าวที่มีมูลค่าสูงขึ้น เนื่องจากราคาส่งออกข้าวตั้งแต่ต้นปีอยู่ในระดับสูงมาโดยตลอด โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 553 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เพิ่มขึ้น 14% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2565 และเคยพุ่งขึ้นไปสูงถึง 650 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน

ทั้งนี้ในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2566 ฟิลิปปินส์ยังคงครองอันดับหนึ่งในการบริโภคข้าวของเวียดนาม คิดเป็นสัดส่วน 40.3% ของการส่งออกข้าวทั้งหมด ตามมาด้วยจีนคิดเป็นสัดส่วน 13.5% อินโดนีเซียในอันดับที่สามคิดเป็น 12.4% นอกจากนี้ ตลาดสหภาพยุโรป (เช่น โปแลนด์ เนเธอร์แลนด์ สเปน เบลเยียม) แอฟริกา (เช่น กานา แองโกลา) มีการเติบโตในเชิงบวกเช่นเดียวกัน

ในช่วงที่ผ่านมาราคาข้าวส่งออกมีแนวโน้มลดลงตามความเคลื่อนไหวของประเทศผู้นำเข้าบางประเทศ เพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อโดยเน้นนโยบายพัฒนาการผลิตในประเทศ เพื่อเพิ่มปริมาณสำรองสินค้าคงคลัง และหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ รวมทั้งมองหาแหล่งอาหารอื่นๆ เพื่อทดแทนข้าว

ขณะที่สมาคมอาหารเวียดนาม (VFA) ระบุว่า ยังมีโอกาสมากสำหรับการส่งออกข้าวเวียดนาม โดยเฉพาะเมื่อฟิลิปปินส์จะนำเข้าเพิ่ม 1.1 ล้านตัน ในขณะที่อินโดนีเซียวางแผนที่จะนำเข้า 2.3 ล้านตันภายในสิ้นปี 2566

ทางด้านกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า (MoIT) กำลังวางยุทธศาสตร์ระยะยาวในการส่งออกข้าวและการรักษาเสถียรภาพของตลาด หลังจากหลายประเทศสั่งห้ามการส่งออกข้าว ซึ่งจากการเปิดเผยของรองอธิบดีกรมนำเข้าและส่งออกของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า ที่ระบุว่า การห้ามส่งออกข้าวขาวของอินเดีย และสหรัฐอเมริกาสำหรับเอมิเรตส์ มีผลอย่างมากต่ออุปทานข้าวทั่วโลก ซึ่งทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหารของโลก ตลอดจนส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจหลายประเทศเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อยังไม่ดีขึ้น

ตั้งแต่ต้นปี 2566 เวียดนามได้ปลูกข้าวไปแล้วประมาณ 44.375 ล้านไร่ โดยคาดว่าจะมีผลผลิตรวมประมาณ 43.1 ล้านตันข้าวเปลือก ซึ่งสูงกว่าผลผลิตก่อนหน้านี้นี้ประมาณ 452,000 ตัน และจากผลผลิตที่คาดว่าจะมากกว่าความต้องการในประเทศจะทำให้เวียดนามมีข้าวที่สามารถส่งออกได้มากกว่า 7.5 ล้านตันในปี 2566

ปัจจุบันกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ายังคงประสานงานอย่างใกล้ชิดกับกระทรวง ภาคส่วน และท้องถิ่นอื่นๆ เพื่อติดตามสถานการณ์ตลาดและปัญหาของผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง เพื่อสามารถเสนอแนวทางแก้ไขในการขจัดอุปสรรคและอำนวยความสะดวกในการส่งออกข้าวไปจนถึงสิ้นปี 2566

โดยกระทรวงฯ จะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการส่งเสริมการค้า ทั้งในรูปแบบดั้งเดิมและออนไลน์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ข้าวของเวียดนาม

ในขณะเดียวกัน จะประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบท (MARD) เพื่อใช้ประโยชน์จากกลไกสิทธิพิเศษของข้อตกลงการค้าเสรีที่ลงนามแล้ว (FTAs) ในการเจรจากับคู่ค้าต่างประเทศ เพื่อกระจายตลาดส่งออก เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเวียดนาม

นอกจากนี้ จะมีการให้คำแนะนำและการสนับสนุนเพื่อช่วยผู้ค้าและผู้ส่งออกในการปรับปรุงการผลิตและศักยภาพทางธุรกิจ และเพิ่มขีดความสามารถในการเจรจา ลงนาม และทำสัญญาส่งออกและจัดการกับข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจะพยายามควบคุมอุปทานและราคาข้าวด้วย

ที่มา *Oryza.com* และผู้จัดการออนไลน์

## **กัมพูชา**

สำนักข่าว The Phnom Penh Post รายงานว่า ในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-กันยายน 2566) กัมพูชาส่งออกข้าวสารรวม 456,581 ตัน มูลค่าประมาณ 327.45 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยส่งออกไปยัง 57 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก ซึ่งการส่งออกในเดือนมกราคม-กันยายนคิดเป็นประมาณ 65% ของการส่งออกที่วางแผนไว้จำนวน 700,000 ตันในปี

โดยชนิดข้าวที่ส่งออกประกอบด้วย ข้าวหอมมีส่วนแบ่ง 82.43% รองลงมาคือข้าวขาว 12.26% ข้าวเหนียว 3.33% ข้าวอินทรีย์ 1.77% และข้าวขาวเมล็ดสั้น 0.02%

ทั้งนี้ ประเทศในสหภาพยุโรป (26 ประเทศ) ยังคงเป็นผู้ซื้อข้าวสารรายใหญ่ที่สุดของกัมพูชา โดยซื้อข้าวไปแล้วจำนวน 190,788 ตัน มูลค่ารวม 138.98 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตามมาด้วยจีนและฮ่องกงปริมาณ 155,366 ตัน มูลค่ารวม 99.65 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ประเทศสมาชิกอาเซียน 45,306 ตัน มูลค่า 31.32 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และประเทศอื่นๆอีก 24 ประเทศ (รวมประเทศในตะวันออกกลาง) รวม 66,331 ตัน มูลค่า 57.49 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

นอกจากนี้ ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2566 กัมพูชาส่งออกข้าวเปลือกจำนวน 3,077,415 ตัน มูลค่าประมาณ 862.39 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งการส่งออกเหล่านี้มากกว่า 59% ได้รับการประมวลผลและจัดทำเอกสารอย่างเป็นทางการโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ

สหพันธ์ข้าวกัมพูชา (the Cambodia Rice Federation; CRF) ซึ่งเป็นองค์กรที่เป็นตัวแทนของอุตสาหกรรมข้าวระดับแนวหน้าของประเทศได้ตั้งเป้าหมายการส่งออกข้าวสารไว้สูงว่าต้องอย่างน้อย 1 ล้านตันภายในปี 2568

ด้านสมาพันธ์ข้าวกัมพูชา (CRF) ระบุว่า กัมพูชากำลังเตรียมพร้อมที่จะสนับสนุนการส่งออกข้าวหอมไปยังประเทศในตะวันออกกลาง เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาค

โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ นาย Chan Sokheang ประธาน CRF ได้พบกับนาย Amin Mirabdolbaghi ประธานและซีอีโอของ บริษัท Muller Commodities General Trading Ltd. เพื่อหารือเกี่ยวกับโอกาสสำหรับอุตสาหกรรมข้าวของกัมพูชาและศักยภาพในการส่งออกไปยังตลาดตะวันออกกลาง โดยเขาแจ้งว่าบริษัทฯสนใจที่จะนำเข้าข้าวหอมจากกัมพูชาเพื่อจำหน่ายในตลาดกลุ่มประเทศอาหรับ ซึ่งในปัจจุบันบริษัทฯมีการนำเข้าข้าวหอมจากแหล่งต่างๆปีละประมาณ 500,000-600,000 ตัน

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะยังไม่มี การบรรลุข้อตกลงอย่างเป็นทางการ แต่ทั้งสองฝ่ายก็กำลังสำรวจกระบวนการด้านลอจิสติกส์และการส่งออกอย่างเข้มข้น โดยฝ่ายกัมพูชา กำลังประเมินกระบวนการส่งออกที่ทำเรือและขั้นตอนการส่งออกอื่นๆ ซึ่งแม้ว่าจะยังไม่ได้สรุปข้อตกลงใดๆ แต่ก็ได้มีข้อตกลงเกี่ยวกับการส่งออกแบบตู้คอนเทนเนอร์ โดยคาดว่าจะสามารถส่งออกไปยังประเทศตะวันออกกลางได้ในช่วงเดือนธันวาคมหรือมกราคม

นอกจากการขยายตลาดไปยังตะวันออกกลางแล้ว กัมพูชายังวางแผนที่จะส่งออกข้าวหอมและข้าวอินทรีย์ไปยังสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาด้วย

นาย Song Saran ซีอีโอของ บริษัท Amru Rice กล่าวว่าพวกเขากำลังร่วมมือกับสถานกงสุลใหญ่กัมพูชาในลองบีช (the Cambodian Consulate General in Long Beach) ในรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐอเมริกา เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำตลาดข้าวหอมในเมืองที่มีประชากรเอเชียจำนวนมาก

ก่อนหน้านี้บริษัทได้ส่งออกข้าวอินทรีย์ไปยังลูกค้าในสหรัฐฯเป็นหลัก และในตอนนี้กำลังเตรียมที่จะเปิดตัวข้าวหอม Phka Rumduol สู่อุตสาหกรรมในลองบีช โดยบริษัทกำลังเปิดเตรียมตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะออกแบบมาเพื่อผู้บริโภคชาวกัมพูชาและชาวเอเชียที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา

ปัจจุบันบริษัท Amru Rice ส่งออกข้าวสารอินทรีย์ประมาณ 2,000 ตันต่อปี ไปยังสหรัฐอเมริกา โดยมีเป้าหมายหลักคือผู้จัดจำหน่ายในอเมริกา ขณะที่ข้าวหอม Phka Rumduol ถือเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงของบริษัทซึ่งเตรียมนำเข้าไปทำตลาดโดยเฉพาะสำหรับชาวเอเชีย

ที่มา *Oryza.com*

## ฟิลิปปินส์

สำนักอุตสาหกรรมพืช (Bureau of Plant Industry : BPI) รายงานว่า ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2566 ฟิลิปปินส์นำเข้าข้าวแล้วประมาณ 2.717 ล้านตัน (ใช้ใบอนุญาต SPSIC จำนวน 3,436 ใบ) ลดลงประมาณ 16.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 3.25 ล้านตัน (ใช้ใบอนุญาต SPSIC จำนวน 3,610 ใบ) ในช่วงเดียวกันของปี 2565 โดยมีการนำเข้าในเดือนมกราคม 2566 จำนวน 252,474.7 ตัน เดือนกุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 142,079 ตัน เดือนมีนาคม

2566 จำนวน 407,178.4 ตัน เดือนเมษายน 2566 จำนวน 516,895.2 ตัน เดือนพฤษภาคม 2566 จำนวน 321,582.4 ตัน เดือนมิถุนายน 2566 จำนวน 223,211.0 ตัน เดือนกรกฎาคม 2566 จำนวน 156,891.8 ตัน เดือนสิงหาคม 2566 จำนวน 332,892.2 ตัน เดือนกันยายน 2566 จำนวน 328,329.9 ตัน และเดือนตุลาคม 2566 (1-12 ตุลาคม) จำนวน 35,846.5 ตัน

โดยนำเข้าจากประเทศเวียดนามมากที่สุดจำนวนประมาณ 2.434 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 89.6% ของการนำเข้าข้าวทั้งหมด ตามด้วยประเทศไทยจำนวน 123,072.2 ตัน (4.5% ของการนำเข้าข้าวทั้งหมด) ประเทศเมียนมาจำนวน 114,818 ตัน (4.2% ของการนำเข้าข้าวทั้งหมด) ประเทศปากีสถานจำนวน 25,545.21 ตัน (0.9% ของการนำเข้าข้าวทั้งหมด) ประเทศอินเดียจำนวน 13,604.4 ตัน (0.5% ของการนำเข้าข้าวทั้งหมด) นอกจากนี้ ยังนำเข้าจากประเทศกัมพูชา 3,615 ตัน จีน 1,560 ตัน ญี่ปุ่น 422.4 ตัน อิตาลี 12.36 ตัน และสเปน 0.96 ตัน

สำหรับบริษัทผู้นำเข้าที่สำคัญ (ที่นำเข้าตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-12 ตุลาคม 2566) ได้แก่

- 1.BLY Agri Venture Trading นำเข้าจำนวน 198,328.0 ตัน (ใช้ใบอนุญาต SPSIC จำนวน 155 ใบ)
- 2.Davao Solar Best Corporation นำเข้าจำนวน 190,060 ตัน (ใช้ใบอนุญาต SPSIC จำนวน 257 ใบ)
- 3.MANUS DEI RESOURCES ENT. INC. นำเข้า 179,019 ตัน (ใช้ใบอนุญาต SPSIC จำนวน 219 ใบ)
- 4.ORISON FREE ENTERPRISE INC. นำเข้า 142,404.8 ตัน (ใช้ใบอนุญาต SPSIC จำนวน 164 ใบ)
- 5.River Valley Distribution, Inc. นำเข้าจำนวน 101,120 ตัน (ใช้ใบอนุญาต SPSIC จำนวน 26 ใบ)
- 6.Macman Rice and Corn Trading นำเข้าจำนวน 92,056 ตัน (ใช้ใบอนุญาต SPSIC จำนวน 35 ใบ)
- 7.JMC Ricemill Corporation นำเข้าจำนวน 88,981.55 ตัน (ใช้ใบอนุญาต SPSIC จำนวน 173 ใบ)
- 8.Sodatrade Corporation นำเข้าจำนวน 88,567 ตัน (ใช้ใบอนุญาต SPSIC จำนวน 51 ใบ)
- 9.MUTYA RICE MILL Co.,ltd นำเข้าจำนวน 87,617.54 ตัน (ใช้ใบอนุญาต SPSIC จำนวน 107 ใบ)
- 10.NAN STU Agri Traders นำเข้าจำนวน 83,231.33 ตัน (ใช้ใบอนุญาต SPSIC จำนวน 114 ใบ)

ก่อนหน้านี้ กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (the US Department of Agriculture (USDA)) คาดการณ์ว่า ในปี 2024 ฟิลิปปินส์จะนำเข้าข้าวประมาณ 3.8 ล้านตัน เนื่องจากคาดว่าความต้องการบริโภคจะเพิ่มขึ้น

ในปี 2565 ฟิลิปปินส์นำเข้าข้าวประมาณ 3.826 ล้านตัน (ใช้ใบอนุญาต SPSIC จำนวน 4,302 ใบ) เพิ่มขึ้นประมาณ 38.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 2.771 ล้านตัน (ใช้ใบอนุญาต SPSIC จำนวน 3,383 ใบ) ในปี 2564 โดยในปี 2565 ฟิลิปปินส์นำเข้าจากประเทศเวียดนามจำนวนประมาณ 3.178 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 83.1% ของการนำเข้าข้าวทั้งหมด ตามด้วยประเทศไทยจำนวน 244,738 ตัน (6.4% ของการนำเข้าข้าวทั้งหมด) ประเทศไทยจำนวน 183,230.4 ตัน (4.8% ของการนำเข้าข้าวทั้งหมด) ประเทศปากีสถานจำนวน 198,912.7 ตัน (5.2% ของการนำเข้าข้าวทั้งหมด) ประเทศอินเดียจำนวน 10,094.5 ตัน (0.26% ของการนำเข้าข้าวทั้งหมด) นอกจากนี้ ยังนำเข้าจากประเทศจีน 9,328.4 ตัน ญี่ปุ่น 303.1 ตัน สิงคโปร์ 822 ตัน เกาหลีใต้ 400 ตัน และสเปน 4.96 ตัน

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (the Philippine Statistics Agency; PSA) รายงานว่า สต็อกข้าว ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2566 มีจำนวนประมาณ 1.63245 ล้านตัน ซึ่งเพียงพอสำหรับบริโภคประมาณ 51 วัน (คำนวณจากความต้องการบริโภควันละประมาณ 32,000 ตัน) โดยปริมาณสต็อกข้าวลดลง 9.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.80417 ล้านตัน ในเดือนกรกฎาคม 2566 และลดลง 0.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.63336 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2565



ทั้งนี้ สต็อกในคลังขององค์การอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority; NFA) มีจำนวนประมาณ 0.05095 ล้านตัน ลดลงประมาณ 62.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 0.13461 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 3.1% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภคประมาณ 2 วัน) โดยสต็อกข้าวของ NFA ลดลงประมาณ 16.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 0.0684 ล้านตัน ในเดือนกรกฎาคม 2566

ขณะที่สต็อกในคลังของเอกชน (Commercial warehouses) มีจำนวนประมาณ 0.9451 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 33.6% เมื่อเทียบกับจำนวน 0.7072 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (คิดเป็นสัดส่วน 57.9% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภคประมาณ 30 วัน) และลดลงประมาณ 4% เมื่อเทียบกับจำนวน 0.98476 ล้านตัน ในเดือนกรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา ส่วนสต็อกในภาคครัวเรือน (Household stocks) มีจำนวนประมาณ 0.63641 ล้านตัน ลดลงประมาณ 19.6% เมื่อเทียบกับจำนวน 0.79155 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (คิดเป็นสัดส่วน 39% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภคประมาณ 20 วัน) และลดลงประมาณ 16.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 0.75856 ล้านตัน ในเดือนกรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา  
ที่มา Oryza.com และสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมะนิลา

### อินโดนีเซีย

สำนักข่าว XINHUA รายงานว่า อินโดนีเซียอาจเผชิญกับการขาดแคลนข้าว ในช่วงสิ้นปี 2566 เนื่องจากภัยแล้งวงกว้างที่เกิดจากปรากฏการณ์เอลนีโญ

ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติอินโดนีเซีย ระบุว่า อินโดนีเซียอาจขาดแคลนข้าวมากถึง 1.45 ล้านตัน ในปีนี้ โดยคาดว่าผลผลิตข้าวในช่วงไตรมาสที่สี่ของปี คือระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม อาจอยู่ที่ราว 4.78 ล้านตัน ต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนเกือบ 11%

ภัยแล้งอันยืดเยื้อที่เป็นผลพวงจากปรากฏการณ์เอลนีโญ ทำให้การเก็บเกี่ยวข้าวลดลง โดยเฉพาะในจังหวัดชวาตะวันตก จังหวัดชวากลาง และจังหวัดสุมาตราใต้ ซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวขนาดใหญ่ที่สุด 3 แห่งของประเทศ

ขณะที่ประธานาธิบดีโจโก วิโดโด (Joko Widodo) ยอมรับว่า 2566 กลายเป็นปีที่ยากลำบากสำหรับอินโดนีเซีย เพราะเผชิญกับทั้งผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญ ที่ก่อให้เกิดภัยแล้งยาวนาน สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง และอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ ส่งผลต่อการผลิตอาหารของโลก และรัฐบาลเดินหน้าความพยายาม เพื่อรับรองการสำรองข้าวให้เพียงพอ

หนึ่งในความพยายามดังกล่าว คือการนำเข้าข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนรวม 2 ล้านตัน โดยคาดว่าข้าวที่นำเข้าราว 600,000 ตัน จะถึงอินโดนีเซียช่วงสิ้นปีนี้ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากเวียดนามและไทย

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงจาการ์ตา รายงานโดยอ้างสำนักข่าว Viet Nam News ซึ่งรายงานว่า นาย Arief Prasetyo Adi รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรของอินโดนีเซียให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนอินโดนีเซียว่า หลังจากประธานาธิบดี Joko Widodo ของอินโดนีเซียประกาศว่า ประเทศต้องการข้าวสำรองเพิ่มอีก 1.5 ล้านตัน จนถึงสิ้นปี 2566 โดยใบอนุญาตที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับการนำเข้าข้าว 1.5 ล้านตัน ได้รับอนุมัติโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของอินโดนีเซีย และการนำเข้าจะดำเนินการตั้งแต่วันที่ปลายเดือนตุลาคม 2566

โดยอินโดนีเซียได้เลือกประเทศเวียดนามเป็นหนึ่งในผู้จัดหาข้าวหลักในการซื้อข้าว ซึ่งอุปทานข้าวของเวียดนามถือเป็นแหล่งที่มีคุณภาพ โดยได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาลและผู้บริโภคอินโดนีเซียในบริบทที่อินโดนีเซียกำลังเผชิญกับการขาดแคลนอาหารที่ผลิตในประเทศ เนื่องจากผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนีโญ (El Nino)

ประธานาธิบดี Joko Widodo กล่าวในการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า รัฐบาลอินโดนีเซียจะเพิ่มการนำเข้าเพื่อเป็นแนวทางในการควบคุมการขึ้นราคาอาหาร โดยเฉพาะข้าวโพด น้ำตาล และข้าว

นาย Zulkifli Hasan รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้ากล่าวว่า ราคาน้ำตาลและข้าวโพดเพิ่มขึ้น เนื่องจากสถานการณ์โลก เช่น ความขัดแย้ง และปรากฏการณ์เอลนีโญ (El Nino) ซึ่งอินโดนีเซียจะนำเข้าข้าวโพดจำนวน 250,000 ตันสำหรับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ในขณะที่เดียวกันรอให้ราคาลดลงก่อนจึงจะตัดสินใจนำเข้าน้ำตาล

สำนักงานการค้าเวียดนามในอินโดนีเซียระบุว่า เพื่อใช้โอกาสดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผู้ส่งออกข้าวของเวียดนามควรให้ความสนใจกับคำแนะนำของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า (Ministry of Industry and Trade: MoIT) เกี่ยวกับการส่งออกข้าวไปยังตลาดอินโดนีเซีย ดังนั้น ผู้ค้าส่งออกข้าวจำเป็นต้องติดตามสถานการณ์ตลาดอย่างใกล้ชิด โดยประเมินโอกาสและความเสี่ยงอย่างเต็มที่ เพื่อพัฒนาแผนการทำธุรกรรม เพื่อมั่นใจถึงประสิทธิภาพในการส่งออก และสนับสนุนการบริโภคข้าวเปลือกและสินค้าข้าวทั้งหมดให้กับเกษตรกรในราคาที่เหมาะสม นอกจากนี้ ยังจำเป็นต้องให้ความสนใจกับแผนการจำกัดความเสี่ยงด้านราคา การชำระ และการจัดส่งในบริบทของสถานการณ์การค้าโลกที่ได้รับผลกระทบ

ทั้งนี้ กรมศุลกากรเวียดนามระบุว่า ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2566 ปริมาณส่งออกข้าวของเวียดนามมายังตลาดอินโดนีเซียอยู่ที่ 884,177 ตัน เพิ่มขึ้น 17.7 เท่า มูลค่า 462 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 19.2 เท่า และในภาพรวม ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2566 มูลค่าการส่งออกสินค้าของเวียดนามไปยังตลาดอินโดนีเซียมีมูลค่า 3,790 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 11% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

หน่วยงาน Bulog กำหนดจัดการประมูลนำเข้าข้าวในวันที่ 24 ตุลาคม 2566 โดยจะประมูลซื้อข้าวขาว 5% (White Rice 5% Broken) จำนวนรวม 550,000 ตัน ดังนี้

- 1.จากประเทศไทย จำนวน 250,000 ตัน
- 2.จากเวียดนาม จำนวน 100,000 ตัน
- 3.จากปากีสถาน จำนวน 100,000 ตัน
- 4.จากเมียนมา จำนวน 50,000 ตัน
- 5.จากกัมพูชา จำนวน 50,000 ตัน

การประมูลเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566 ซึ่งหน่วยงาน Bulog ได้จัดการจัดประมูลซื้อข้าวขาว 5% (White Rice 5% Broken) จากประเทศไทย เวียดนาม และเมียนมาจำนวน 300,000 ตัน และข้าวขาว 5% (White Rice 5% Broken) จากปากีสถานจำนวน 200,000 ตัน ซึ่งรายงานข่าวระบุว่า หน่วยงาน Bulog ได้ตกลงซื้อข้าวรวมประมาณ 300,000 ตัน ประกอบด้วย 1.ข้าวจากไทยประมาณ 200,000 ตัน (ราคาประมาณ 630 เหรียญสหรัฐต่อตัน CIF) 2.ข้าวจากเมียนมาประมาณ 100,000 ตัน (ราคาประมาณ 630 เหรียญสหรัฐต่อตัน CIF) และ 3.ข้าวจากปากีสถานประมาณ 80,000 ตัน (ราคาประมาณ 620 เหรียญสหรัฐต่อตัน CIF)

ที่มา *Oryza.com* และสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทพมหานคร

## ฮ่องกง

หน่วยงาน Trade and Industry Department ของฮ่องกง รายงานว่าในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-กันยายน 2566) ฮ่องกงนำเข้าข้าวจากประเทศต่างๆรวมประมาณ 187,100 ตัน ลดลงประมาณ 10.8% เมื่อเทียบกับปริมาณ 209,700 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2565 โดยนำเข้าจากประเทศต่างๆดังนี้

1.ประเทศไทย จำนวนประมาณ 107,900 ตัน ลดลงประมาณ 11.2% เมื่อเทียบกับ 121,500 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2565 ประกอบด้วยข้าวหอม 99,900 ตัน ข้าวขาว 2,800 ตัน และข้าวชนิดอื่นๆประมาณ 5,200 ตัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 57.7% ของปริมาณนำเข้าทั้งหมด ลดลงประมาณ 0.3% เมื่อเทียบกับส่วนแบ่งตลาดในช่วงเดียวกันของปี 2565 ซึ่งอยู่ที่ 57.9%

2.ประเทศเวียดนาม จำนวนประมาณ 47,700 ตัน ลดลง 5.2% เมื่อเทียบกับจำนวนประมาณ 50,300 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2565 ประกอบด้วยข้าวหอมประมาณ 44,000 ตัน ข้าวขาวและข้าวชนิดอื่นๆรวมประมาณ 3,700 ตัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 25.5% เพิ่มขึ้น 6.3% เมื่อเทียบกับส่วนแบ่งตลาดในช่วงเดียวกันของปี 2565 ซึ่งอยู่ที่ 24.0%

3.ประเทศจีน จำนวนประมาณ 15,800 ตัน ลดลง 5.4% เมื่อเทียบกับจำนวนประมาณ 16,700 ตัน ในช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา ประกอบด้วยข้าว See Mew (ข้าวหอม) จำนวนประมาณ 100 ตัน และข้าว Yu Jien (ข้าวเหนียว) ประมาณ 15,600 ตัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 8.4% เพิ่มขึ้น 5% เมื่อเทียบกับเดียวกันของปี 2565 ซึ่งอยู่ที่ 8.0%

4.ประเทศญี่ปุ่น จำนวนประมาณ 8,300 ตัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 4.4% (แนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ)

5.ประเทศกัมพูชา ประมาณ 5,100 ตัน ลดลง 43.3% เมื่อเทียบกับจำนวนประมาณ 9,000 ตัน ในช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 2.7% ลดลง 37.2% เมื่อเทียบกับเดียวกันของปี 2565 ซึ่งอยู่ที่ 4.3%

6.ประเทศสหรัฐอเมริกาประมาณ 300 ตัน ลดลง 89.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 2,800 ตัน ในช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 0.2% ลดลง 84.6% เมื่อเทียบกับเดียวกันของปี 2565 ซึ่งอยู่ที่ 1.3%

7.ประเทศอื่นๆประมาณ 2,000 ตัน ลดลง 78.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 9,400 ตัน ในช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 1.1% ลดลง 75.6% เมื่อเทียบกับเดียวกันของปี 2565 ซึ่งอยู่ที่ 4.5%

สำหรับการส่งออก (Re-export) ไปยังประเทศอื่นๆ ในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-กันยายน 2566) มีปริมาณ 7,041 ตัน ลดลง 2.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 7,211 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยส่งไปยังมาเก๊า จำนวน 6,347 ตัน เพิ่มขึ้น 0.6% เมื่อเทียบกับจำนวน 6,310 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ส่งไปยังสหรัฐฯ ประมาณ 541 ตัน ลดลง 2.0% เมื่อเทียบกับจำนวน 552 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ส่งไปยังแคนาดา ประมาณ 118 ตัน ลดลง 19.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 99 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา เป็นต้น

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ฮ่องกงมีจำนวนผู้เก็บสต็อกข้าวที่ได้จดทะเบียนแล้ว (Registered stockholders of rice) จำนวน 247 ราย และมีสถานที่เก็บรักษาข้าวที่ได้รับอนุมัติ (Approved rice storage places) จำนวน 137 แห่ง สำหรับการเก็บข้าวในสต็อก (Closing stock (excluding reserve stock)) ฮ่องกงมีข้าวอยู่ในสต็อก ณ เดือนกันยายน 2566 รวม 12,900 ตัน และมีสต็อกสำรอง (Reserve stock for the import period) จำนวน 10,400 ตัน

สำหรับอัตราการบริโภคข้าวเฉลี่ยในปี 2022 อยู่ที่ประมาณ 37 กิโลกรัมต่อคนต่อปี เท่ากับจำนวน 37 กิโลกรัมต่อคนต่อปี ในปี 2021 แต่ลดลงประมาณ 17.8% เมื่อเทียบกับจำนวน 45 กิโลกรัมต่อคนต่อปี ในปี 2013

ทางด้านราคาข้าวเฉลี่ยที่ส่งออกมาจากประเทศต่าง ๆ นั้น (Average Rice Import CIF (Cost Insurance Freight) Prices) ในเดือนกันยายน 2566 ที่ผ่านมา ราคานำเข้าข้าวหอมจากไทย (Thai Fragrant) อยู่ที่ 7.05 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) เพิ่มขึ้นจาก 6.99 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม ในเดือนก่อนหน้า ส่วนราคานำเข้าข้าวหอมจากเวียดนาม (Vietnamese Fragrant) อยู่ที่ 5.28 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) เพิ่มขึ้นจาก 5.10 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) ในเดือนก่อนหน้า และราคานำเข้าข้าวจากจีน (Chinese Yu Jien) อยู่ที่ 5.95 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) เพิ่มขึ้นจาก 5.87 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม ในเดือนก่อนหน้า

ด้านราคาขายปลีกเฉลี่ย (Average Retail Prices) ในเดือนกันยายน 2566 ที่ผ่านมา ราคาขายข้าวหอมจากไทย (Thai Fragrant) อยู่ที่ 13.74 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) เพิ่มขึ้นจาก 13.62 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม ในเดือนก่อนหน้า ส่วนราคาขายข้าวหอมจากเวียดนาม (Vietnamese Fragrant) อยู่ที่ 10.9 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) ลดลงจาก 11.06 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม ในเดือนก่อนหน้า และราคาข้าวของจีน (Chinese Yu Jien) อยู่ที่ 13.41 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) เพิ่มขึ้นจาก 13.33 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม ในเดือนก่อนหน้า

ที่มา Trade and Industry Department

## ญี่ปุ่น

สำนักข่าว Xinhua รายงานว่า กระทรวงเกษตรญี่ปุ่นคาดการณ์ ความต้องการเก็บเกี่ยวข้าวเพื่อบริโภคในประเทศ จะลดลงต่ำเป็นประวัติการณ์อยู่ที่ 6.71 ล้านตัน ในปี 2567 นับเป็นการลดลงเป็นปีที่ 11 ติดต่อกัน

ทั้งนี้ตัวเลขความต้องการที่ประมาณการสำหรับช่วงเวลาระหว่างเดือนกรกฎาคม 2567 ถึงมิถุนายน 2568 คำนวณจากข้อมูลประชากรศาสตร์และการบริโภคข้าวต่อคน ซึ่งความต้องการข้าวปีนี้ลดลงประมาณ 100,000 ตัน

ขณะเดียวกัน การบริโภคข้าวโดยตรงต่อคนในช่วงหนึ่งปีคาดว่าจะลดลง 600 กรัม เมื่อเทียบกับปีต่อไป โดยอยู่ที่ 54.2 กิโลกรัม เนื่องจากญี่ปุ่นมีจำนวนประชากรลดลง และพฤติกรรมการรับประทานอาหารของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไป

ทางด้านสำนักข่าว NHK รายงานว่า ข้าวที่เพิ่งเก็บเกี่ยวในญี่ปุ่นมีราคาสูงขึ้นเป็นปีที่สองติดต่อกัน ท่ามกลางภาวะราคาปุ๋ยและเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น

กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงของญี่ปุ่น (MAFF) ได้จัดการสำรวจระหว่างฤดูเก็บเกี่ยวช่วงเดือนกันยายน และพบว่าราคาขายส่งสำหรับข้าวใหม่เฉลี่ยอยู่ที่ 15,291 เยนหรือประมาณ 3,700 บาทต่อกระสอบ 60 กิโลกรัม เพิ่มขึ้นเกือบ 10% ในรูปเงินเยนจากปีก่อนหน้า

ทั้งนี้ การฟื้นตัวของอุตสาหกรรมร้านอาหารรวมถึงราคาปุ๋ยและเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ข้าวมีราคาแพงขึ้น โดยข้าวพันธุ์โคชิฮิการิจากภูมิภาคโออูมูมะในจังหวัดนิงาตะมีราคาสูงสุดที่ประมาณ 5,000 บาทต่อกระสอบ 60 กิโลกรัม

ที่มา Oryza.com

## อินเดีย

ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ภาวะราคาข้าวของอินเดียยังคงปรับลดลงติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่สาม ท่ามกลางภาวะความต้องการข้าวจากต่างประเทศที่มีลดลงจากการที่รัฐบาลอินเดียได้ขยายระยะเวลามาตรการเก็บภาษีส่งออกข้าวหนึ่ง 20% ออกไปจนถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2567 ส่งผลให้ราคาข้าวหนึ่ง 5% อยู่ที่ 510-520 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ลดลงจากระดับ 525-525 เหรียญสหรัฐฯสัปดาห์ก่อน

ขณะที่วงการค้าระบุว่า สัปดาห์ก่อนผู้ซื้อต่างรอการตัดสินใจของรัฐบาลเกี่ยวกับมาตรการภาษีส่งออก และในช่วงนี้ผู้ซื้อบางส่วนเริ่มกลับมาซื้อหลังจากที่รัฐบาลให้ความชัดเจน อย่างไรก็ตาม ความต้องการยังคงต่ำกว่าปกติมาก ขณะเดียวกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว รัฐบาลอินเดียระบุว่าคงราคาส่งออกขั้นต่ำ (MEP) สำหรับข้าวบาสมัติไว้จนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม เนื่องจากยังคงต้องจำกัดการส่งออกไปต่างประเทศต่อไป

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 กรมการค้าต่างประเทศ (Directorate General of Foreign Trade; DGFT) ภายใต้กระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมอินเดีย (The Ministry of Commerce & Industry) ได้ออกประกาศ (Notification No.37/2023) ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2566 โดยมีสาระสำคัญคือ รัฐบาลอินเดียอนุญาตให้มีการส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมัติ (Non-Basmati White Rice under HS code 10063090) ไปยัง 7 ประเทศ ดังนี้

- 1.เนปาล จำนวน 95,000 ตัน
- 2.แคเมอรูน จำนวน 190,000 ตัน
- 3.ไอวอรีโคสต์ จำนวน 142,000 ตัน
- 4.สาธารณรัฐกินี (Republic of Guinea) จำนวน 142,000 ตัน
- 5.มาเลเซีย จำนวน 170,000 ตัน
- 6.ฟิลิปปินส์ จำนวน 295,000 ตัน
- 7.เซเชลส์ (Seychelles) จำนวน 800 ตัน

โดยการส่งออกจะดำเนินการผ่าน National Cooperative Exports Ltd. (NCEL) ซึ่งเป็นหน่วยงานส่งออกของรัฐบาล ที่จัดตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติสหกรณ์หลายรัฐ (the Multi-State Cooperative Societies (MSCS) Act,) เมื่อปี 2545 เพื่อส่งออกผลิตผลทางการเกษตรและสินค้าที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา สำนักข่าว The Financial Express รายงานว่า รัฐบาลได้อนุมัติการส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมัติจำนวนรวมประมาณ 1.034 ล้านตันไปยัง 7 ประเทศในเอเชียและแอฟริกา ซึ่งรวมถึงประเทศฟิลิปปินส์ มาเลเซีย แคเมอรูน ไอวอรีโคสต์ และเนปาล โดยดำเนินการผ่านบริษัท National Cooperative Export Ltd. (NCEL) ซึ่งเป็นหน่วยงานส่งออกของรัฐบาล ที่จัดตั้งขึ้นภายใต้พรบ.สหกรณ์ (the Multi-State Cooperative Societies (MSCS) Act) เมื่อปี 2545 เพื่อส่งออกผลิตผลทางการเกษตรและสินค้าที่เกี่ยวข้อง

*\*\*\*เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566 กรมการค้าต่างประเทศ (Directorate General of Foreign Trade; DGFT) ภายใต้กระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมอินเดีย (The Ministry of Commerce & Industry) ได้ออกประกาศ (Notification No.32/2023) ลงวันที่ 25 กันยายน 2566 โดยมีสาระสำคัญคือ รัฐบาลอินเดียอนุญาตให้มีการส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมัติ (Non-Basmati White Rice under HS code 10063090) ไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา 75,000 ตัน โดยการส่งออกจะดำเนินการผ่าน National Cooperative Exports Ltd. ซึ่งเป็นหน่วยงานส่งออกของรัฐบาล*

\*\*\*เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 กรมการค้าต่างประเทศ (Directorate General of Foreign Trade; DGFT) ภายใต้กระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมอินเดีย (The Ministry of Commerce & Industry) ได้ออกประกาศ (Notification No.30/2023) ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2566 โดยมีสาระสำคัญคือ รัฐบาลอินเดียอนุญาตให้มีการส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาติ (Non-Basmati White Rice HS code 10063090) ไปยังประเทศภูฏาน มอริเชียส และสิงคโปร์ ได้จำนวน 79,000 ตัน 14,000 ตัน และ 50,000 ตัน ตามลำดับ โดยการส่งออกจะดำเนินการผ่านหน่วยงาน National Cooperative Exports Ltd. ซึ่งเป็นหน่วยงานส่งออกของรัฐบาล

\*\*\*เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 กรมการค้าต่างประเทศ (Directorate General of Foreign Trade; DGFT) ได้ออกประกาศฉบับที่ 20/2023 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 โดยมีสาระสำคัญคือการส่งออกข้าวขาวที่ขัดสีแล้วหรือกึ่งขัดสี (Semi-milled or wholly milled rice, whether or not polished or glazed: Others) ที่ไม่ใช่ข้าวบาสมาติ (Non-Basmati rice) (HS code 10063090) ถูกระงับไว้ โดยมีผลในทันที(ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2566) อย่างไรก็ตาม ได้ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้

1. ได้มีการขนถ่ายสินค้าข้าวขึ้นเรือก่อนที่จะมีประกาศฉบับนี้
2. สำหรับการขนส่งที่มีการยื่นใบเรียกเก็บเงินค่าขนส่ง (the shipping bill) และเรือได้เทียบท่า หรือมาถึงแล้วและจอดทอดสมออยู่ในท่าเรือของอินเดียด้วยหมายเลขการหมุนเวียนที่จัดสรรไว้ก่อนหน้าประกาศนี้ การอนุมัติการขนถ่ายสินค้าจะออกหลังจากได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ท่าเรือที่เกี่ยวข้อง (the Port Authorities) เกี่ยวกับการทอดสมอ/เทียบท่าของเรือ สำหรับการขนถ่ายสินค้าข้าวขาวที่ไม่ใช่ข้าวบาสมาติก่อนการประกาศ
3. การส่งออกจะได้รับอนุญาตสำหรับสินค้าข้าวขาวที่ไม่ใช่ข้าวบาสมาติที่ได้ส่งมอบให้กับศุลกากรก่อนประกาศนี้ และได้ลงทะเบียนในระบบแล้ว หรือในกรณีที่สินค้าได้เข้าสู่สถานีศุลกากรเพื่อส่งออกก่อนประกาศนี้ และได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ดูแลของสถานีศุลกากรที่เกี่ยวข้อง (the concerned Custodian of the Customs Station) โดยมีหลักฐานยืนยันวันที่และเวลาของสินค้าเหล่านี้ที่เข้าสู่สถานีศุลกากรก่อนวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ระยะเวลาการส่งออกภายใต้เงื่อนไขจะขยายออกไป ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566
4. การส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่ข้าวบาสมาติจะได้รับอนุญาตตามการอนุญาตของรัฐบาลอินเดียที่ให้แก่ประเทศอื่นๆ เพื่อตอบสนองความต้องการด้านความมั่นคงทางอาหารและตามคำขอเฉพาะของประเทศนั้นๆ

องค์การอาหารแห่งชาติ (The Food Corporation of India; FCI) รายงานว่า สต็อกข้าว ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 (<https://fci.gov.in/stocks.php?view=217>) มีจำนวนประมาณ 31.46 ล้านตัน (รวมข้าวสารที่คำนวณมาจากสต็อกข้าวเปลือกประมาณ 22.187 ล้านตัน) เพิ่มขึ้นประมาณ 10.8% เมื่อเทียบกับจำนวน 28.39 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา แต่ลดลงประมาณ 7.6% เมื่อเทียบกับจำนวน 34.06 ล้านตัน เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งปริมาณสต็อกข้าวของอินเดียยังคงมากกว่าเกณฑ์ปกติ (buffer norms) ที่ 10.25 ล้านตัน (ประกอบด้วยสต็อกสำหรับการบริหารจัดการ (operational stock) 8.25 ล้านตัน และสต็อกสำรองทางยุทธศาสตร์ (strategic reserve) 2 ล้านตัน) สำหรับช่วงไตรมาสสี่ของปี (ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม)

ขณะที่สต็อกธัญพืช (ข้าว ข้าวสาลี และธัญพืชอื่นๆ) โดยรวมของอินเดีย ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 มีจำนวนประมาณ 55.69 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 8.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 51.399 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา แต่ลดลงประมาณ 7.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 60.13 ล้านตัน เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งสต็อกธัญพืชของอินเดียยังคงมากกว่าระดับปกติ (the required buffer norms) ที่ 30.77 ล้านตัน (ประกอบด้วย

สต็อกสำหรับการบริหารจัดการ (operational stock) 25.77 ล้านตัน และสต็อกสำรองทางยุทธศาสตร์ (strategic reserve) จำนวน 5 ล้านตัน สำหรับช่วงไตรมาสสี่ของปี (ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม)

ส่วนสต็อกข้าวสาลีมีประมาณ 23.995 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 5.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 22.746 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา แต่ลดลงประมาณ 7.8% เมื่อเทียบกับจำนวน 26.037 ล้านตัน เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งสต็อกข้าวสาลีมีมากกว่าเกณฑ์ปกติ (the required buffer norms) ที่ 20.52 ล้านตัน (ประกอบด้วยสต็อกสำหรับการบริหารจัดการ (operational stock) จำนวน 17.52 ล้านตัน และสต็อกสำรองทางยุทธศาสตร์ (strategic reserve) จำนวน 3 ล้านตัน) สำหรับช่วงไตรมาสสี่ของปี (ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม) ที่มา *Oryza.com*

## ปากีสถาน

สำนักงานสถิติปากีสถาน (The Pakistan Bureau of Statistics; PBS) รายงานว่าในเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งเป็นเดือนที่สองของปีงบประมาณ 2023/24 (กรกฎาคม 2566-มิถุนายน 2567) ปากีสถานส่งออกข้าวจำนวน 168,193 ตัน ลดลงประมาณ 34.15% เมื่อเทียบกับจำนวน 255,422 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2565 และลดลง 2.24% เมื่อเทียบกับจำนวน 172,044 ตัน ในเดือนกรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยในเดือนสิงหาคม 2566 ปากีสถานส่งออกข้าวบาสมาดิ 46,841 ตัน เพิ่มขึ้น 21.34% เมื่อเทียบกับในช่วงเดียวกันของปี 2565 และเพิ่มขึ้น 44.5% เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2566 ส่วนข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิมีการส่งออก 121,352 ตัน ลดลง 44.03% เมื่อเทียบกับในช่วงเดียวกันของปี 2565 และลดลง 13.09% เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2566

สำหรับมูลค่าการส่งออกข้าวในเดือนสิงหาคม 2566 อยู่ที่ 116.89 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงประมาณ 18.83% เมื่อเทียบกับ 144.008 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2565 และลดลง 0.18% เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2566 โดยมูลค่าของข้าวบาสมาดิอยู่ที่ 55.379 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 32.04% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2565 และเพิ่มขึ้นประมาณ 40.72% เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2566 ขณะที่มูลค่าของข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิอยู่ที่ 61.511 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงประมาณ 39.73% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2565 และลดลงประมาณ 20.88% เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2566

ในช่วง 2 เดือน (กรกฎาคม-สิงหาคม 2566) ของปีงบประมาณ 2023/24 (กรกฎาคม 2566-มิถุนายน 2567) ปากีสถานส่งออกข้าวรวม 340,237 ตัน ลดลงประมาณ 32.91% เมื่อเทียบกับจำนวน 507,144 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2565 โดยส่งออกข้าวบาสมาดิจำนวน 79,257 ตัน ลดลงประมาณ 6.44% เมื่อเทียบกับจำนวน 84,709 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2565 และส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิจำนวน 260,980 ตัน ลดลงประมาณ 38.22% เมื่อเทียบกับจำนวน 422,435 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2565

โดยมูลค่าการส่งออกข้าวรวมอยู่ที่ 233.991 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงประมาณ 17.33% เมื่อเทียบกับ 283.056 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2565 แบ่งเป็นมูลค่าของข้าวบาสมาดิอยู่ที่ 94.733 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 8.29% เมื่อเทียบกับ 87.48 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2565 ขณะที่มูลค่าของข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิอยู่ที่ 139.258 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลง 28.8% เมื่อเทียบกับ 195.576 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2565

ทั้งนี้ ในช่วง 12 เดือน (กรกฎาคม 2565-มิถุนายน 2566) ของปีงบประมาณ 2022/23 (กรกฎาคม 2565-มิถุนายน 2566) ปากีสถานส่งออกข้าวรวม 3,717,559 ตัน ลดลงประมาณ 25.29% เมื่อเทียบกับจำนวน

4,975,926 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2565 โดยส่งออกข้าวบาสมาดิจำนวน 595,120 ตัน ลดลงประมาณ 21.51% เมื่อเทียบกับจำนวน 758,219 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2565 และส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิจำนวน 3,122,439 ตัน ลดลงประมาณ 25.97% เมื่อเทียบกับจำนวน 4,217,707 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2565

โดยมูลค่าการส่งออกข้าวรวมอยู่ที่ 2,149.136 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงประมาณ 14.47% เมื่อเทียบกับ 2,512.832 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2565 แบ่งเป็นมูลค่าของข้าวบาสมาดิจำนวนอยู่ที่ 650.422 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงประมาณ 6.35% เมื่อเทียบกับ 694.549 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2565 ขณะที่มูลค่าของข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิจำนวนอยู่ที่ 1,498.714 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลง 17.58% เมื่อเทียบกับ 1,818.283 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2565

ที่มา Oryza.com

## สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการตลาด (Marketing year) 2023/24 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566-31 สิงหาคม 2567) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน-17 ตุลาคม 2566 มีการนำเข้าข้าว (ข้าวเปลือก (คิดเป็นข้าวสารแล้ว) ข้าวกล้อง ข้าวสาร แต่ไม่รวมข้าวหัก) ปริมาณ 119,359 ตัน ลดลงประมาณ 25.55% เมื่อเทียบกับจำนวน 160,327 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 16,859 ตัน ลดลงประมาณ 23.21% เมื่อเทียบกับจำนวน 21,955 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้าจำนวน 102,500 ตัน ลดลงประมาณ 25.92% เมื่อเทียบกับจำนวน 138,372 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา สำหรับข้าวหักนั้น มีการนำเข้าปริมาณ 19,807 ตัน ลดลงประมาณ 71.97% เมื่อเทียบกับจำนวน 70,666 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 17 ตุลาคม 2566 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 15,381 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-17 ตุลาคม 2566 ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย ประเทศฝรั่งเศส 22,419 ตัน เนเธอร์แลนด์ 21,901 ตัน อิตาลี 15,940 ตัน สเปน 11,804 ตัน เยอรมนี 9,462 ตัน เบลเยียม 7,546 ตัน โปแลนด์ 6,340 ตัน โปรตุเกส 6,531 ตัน สวีเดน 3,546 ตัน สาธารณรัฐเชค 3,155 ตัน บัลแกเรีย 1,693 ตัน เดนมาร์ก 1,437 ตัน ลิทัวเนีย 1,331 ตัน ไอร์แลนด์ 1,247 ตัน ไชปรัส 933 ตัน ฟินแลนด์ 920 ตัน ออสเตรีย 804 ตัน สโลวาเกีย 778 ตัน มอลต้า 498 โรมาเนีย 428 ตัน ฮังการี 343 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ การนำเข้าข้าวในปีการตลาด (Marketing year) 2022/23 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565-31 สิงหาคม 2566) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2565-31 สิงหาคม 2566 มีการนำเข้าข้าว (ข้าวเปลือก (คิดเป็นข้าวสารแล้ว) ข้าวกล้อง ข้าวสาร แต่ไม่รวมข้าวหัก) ปริมาณ 1,522,183 ตัน ลดลงประมาณ 2.32% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,558,315 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 300,799 ตัน ลดลงประมาณ 14.48% เมื่อเทียบกับจำนวน 351,750 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้าจำนวน 1,221,384 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 1.23% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,206,566 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา สำหรับข้าวหักนั้น มีการนำเข้าปริมาณ 463,944 ตัน ลดลงประมาณ 15.19% เมื่อเทียบกับจำนวน 547,065 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565-31 สิงหาคม 2566 ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย ประเทศสเปน 220,388 ตัน ฝรั่งเศส 217,506 ตัน เนเธอร์แลนด์ 208,539 ตัน อิตาลี 202,673 ตัน โปรตุเกส



116,480 ตัน โปแลนด์ 105,430 ตัน เบลเยียม 101,009 ตัน บัลแกเรีย 85,006 ตัน เยอรมนี 78,326 ตัน สาธารณรัฐเชค 45,205 ตัน สวีเดน 33,289 ตัน โรมาเนีย 22,859 ตัน สโลวาเกีย 21,519 ตัน ลิทัวเนีย 12,485 ตัน เดนมาร์ค 9,871 ตัน ฮังการี 9,029 ตัน ไอร์แลนด์ 8,243 ตัน ออสเตรีย 7,093 ตัน ไชปรัส 5,501 ตัน ฟินแลนด์ 5,254 ตัน มอลต้า 3,566 ตัน ลัตเวีย 1,533 ตัน เอสโตเนีย 835 ตัน สโลวีเนีย 312 ตัน กรีซ 234 ตัน เป็นต้น

การนำเข้าข้าวของปีการตลาด (Marketing year) 2023/24 ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 15 ตุลาคม 2566 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าวกล้อง (Husked rice) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) จากปากีสถาน จำนวน 8,308 ตัน ลดลง 49.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว นำเข้าจากกายอานาจำนวน 5,693 ตัน ลดลง 58.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว นำเข้าจากอินเดียจำนวน 4,852 ตัน ลดลง 24.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว นำเข้าจากไทยจำนวน 1,722 ตัน ลดลง 2.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว นำเข้าจากอูรุกวัยจำนวน 1,976 ตัน เพิ่มขึ้น 37.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

ในกลุ่มของข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (Total Milled & semi-milled) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) มีการนำเข้าจากกัมพูชาจำนวน 25,517 ตัน เพิ่มขึ้น 18.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมานำเข้าจากเมียนมาร์จำนวน 19,685 ตัน ลดลง 50.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมานำเข้าจากไทยจำนวน 17,938 ตัน ลดลง 13.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมานำเข้าจากปากีสถาน 14,714 ตัน เพิ่มขึ้น 32.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมานำเข้าจากอินเดียจำนวน 12,067 ตัน เพิ่มขึ้น 33.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมานำเข้าจากปากีสถาน

ส่วนในกลุ่มของข้าวหัก (Broken rice) มีการนำเข้าจากบราซิลจำนวน 11,844 ตัน เพิ่มขึ้น 23.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมานำเข้าจากเมียนมาร์จำนวน 11,802 ตัน ลดลง 73.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมานำเข้าจากกัมพูชาจำนวน 2,395 ตัน ลดลง 25.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมานำเข้าจากไทยจำนวน 2,031 ตัน เพิ่มขึ้น 7.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมานำเข้าจากปากีสถานจำนวน 1,487 ตัน เพิ่มขึ้น 194.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมานำเข้าจากปากีสถาน

ประเทศในสหภาพยุโรปที่นำเข้าข้าวชนิดต่างๆ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 15 ตุลาคม 2566 ในกลุ่มข้าวกล้อง (Husked rice) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) เช่น เนเธอร์แลนด์ 6,557 ตัน เบลเยียม 6,349 ตัน ฝรั่งเศส 3,613 ตัน โปรตุเกส 2,993 ตัน สเปน 2,654 ตัน อิตาลี 1,330 ตัน โปแลนด์ 868 ตัน บัลแกเรีย 519 ตัน เยอรมนี 172 ตัน เดนมาร์ค 230 ตัน เป็นต้น

ในกลุ่มของข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (Total Milled & semi-milled) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) เช่น ฝรั่งเศส 22,072 ตัน เนเธอร์แลนด์ 15,899 ตัน อิตาลี 9,847 ตัน โปแลนด์ 8,543 ตัน เบลเยียม 7,638 ตัน สเปน 7,455 ตัน เยอรมนี 6,019 ตัน สาธารณรัฐเชค 3,932 ตัน สวีเดน 3,812 ตัน โปรตุเกส 3,558 ตัน บัลแกเรีย 2,569 ตัน ลิทัวเนีย 2,240 ตัน กรีซ (EL) 2,061 ตัน ฮังการี 1,121 ตัน สโลวีเนีย (SI) 991 ตัน เดนมาร์ค 961 ตัน ฟินแลนด์ 738 ตัน ออสเตรีย 570 ตัน ไชปรัส 522 ตัน โครเอเชีย (HR) 489 ตัน มอลต้า 396 ตัน โรมาเนีย (RO) 325 ตัน เป็นต้น ในกลุ่มของข้าวหัก (Broken rice) เช่น เนเธอร์แลนด์ 13,473 ตัน เบลเยียม 6,490 ตัน ฝรั่งเศส 4,379 ตัน โปแลนด์ 2,675 ตัน อิตาลี 2,186 ตัน สเปน 1,632 ตัน โปรตุเกส 415 ตัน ลิทัวเนีย 400 ตัน เป็นต้น

ขณะที่การส่งออกข้าวนั้น ประเทศในสหภาพยุโรปที่ส่งออกข้าวชนิดต่างๆ (ข้าวเปลือก ข้าวกล้อง ข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 15 ตุลาคม

2566 เช่น อิตาลี 11,596 ตัน สเปน 5,278 ตัน เบลเยียม 3,049 ตัน เนเธอร์แลนด์ 2,666 ตัน กรีซ (EL) 989 ตัน ลิทัวเนีย 624 ตัน โปรตุเกส 449 ตัน โรมาเนีย 345 ตัน โปแลนด์ 338 ตัน สาธารณรัฐเชค 238 ตัน และในกลุ่มของข้าวหัก (Broken rice) เช่น สเปน 302 ตัน อิตาลี 122 ตัน โปรตุเกส 112 ตัน กรีซ (EL) 72 ตัน เป็นต้น

การนำเข้าข้าวของปีการตลาด (Marketing year) 2022/23 ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565-31 สิงหาคม 2566 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าวกล้อง (Husked rice) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) จากปากีสถานจำนวน 119,556 ตัน ลดลง 40.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว นำเข้าจากอูรุกวัยจำนวน 76,431 ตัน ลดลง 15.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว นำเข้าจากอินเดียจำนวน 70,714 ตัน เพิ่มขึ้น 89.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว นำเข้าจากกายอานาจำนวน 63,966 ตัน เพิ่มขึ้น 10.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว นำเข้าจากอาร์เจนตินาจำนวน 54,010 ตัน ลดลง 35.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

ในกลุ่มของข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (Total Milled & semi-milled) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) มีการนำเข้าจากเมียนมาร์จำนวน 283,376 ตัน ลดลง 8.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมานำเข้าจากกัมพูชาจำนวน 180,270 ตัน เพิ่มขึ้น 8.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมานำเข้าจากไทยจำนวน 146,601 ตัน ลดลง 15.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมานำเข้าจากปากีสถาน 129,696 ตัน เพิ่มขึ้น 31.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมานำเข้าจากอินเดียจำนวน 111,946 ตัน เพิ่มขึ้น 26.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมานำเข้าจากอินเดียนี

ส่วนในกลุ่มของข้าวหัก (Broken rice) มีการนำเข้าจากเมียนมาร์จำนวน 356,955 ตัน ลดลง 14.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมานำเข้าจากบราซิลจำนวน 37,129 ตัน เพิ่มขึ้น 303.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมานำเข้าจากกัมพูชาจำนวน 25,873 ตัน ลดลง 5.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมานำเข้าจากไทยจำนวน 18,796 ตัน ลดลง 21.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมานำเข้าจากอาร์เจนตินาจำนวน 16,066 ตัน เพิ่มขึ้น 1,045.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมานำเข้าจากอินเดียนี

ประเทศในสหภาพยุโรปที่นำเข้าข้าวชนิดต่างๆ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565-31 สิงหาคม 2566 ในกลุ่มข้าวกล้อง (Husked rice) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) เช่น สเปน 126,870 ตัน โปรตุเกส 86,126 ตัน เบลเยียม 80,959 ตัน เนเธอร์แลนด์ 71,538 ตัน อิตาลี 46,856 ตัน บัลแกเรีย 45,353 ตัน ฝรั่งเศส 35,463 ตัน โปแลนด์ 3,888 ตัน เยอรมนี 3,706 ตัน เดนมาร์ก 2,489 ตัน เป็นต้น

ในกลุ่มของข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (Total Milled & semi-milled) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) เช่น ฝรั่งเศส 177,931 ตัน เนเธอร์แลนด์ 157,779 ตัน อิตาลี 101,334 ตัน สเปน 83,832 ตัน โปแลนด์ 72,072 ตัน เบลเยียม 63,195 ตัน เยอรมนี 62,368 ตัน สาธารณรัฐเชค 45,696 ตัน บัลแกเรีย 40,890 ตัน สวีเดน 32,127 ตัน โปรตุเกส 27,034 ตัน โรมาเนีย (RO) 20,473 ตัน กรีซ (EL) 18,505 ตัน ลิทัวเนีย 13,422 ตัน สโลวีเนีย (SI) 12,792 ตัน ฮังการี 9,902 ตัน เดนมาร์ก 7,643 ตัน ไอร์แลนด์ (IE) 6,979 ตัน ออสเตรีย 5,880 ตัน ไชปรัส 5,200 ตัน ฟินแลนด์ 4,865 ตัน โครเอเชีย (HR) 3,920 ตัน มอลต้า 3,622 ตัน ลัตเวีย 2,356 ตัน ไอร์แลนด์เหนือ (XI) 2,197 ตัน เป็นต้น ในกลุ่มของข้าวหัก (Broken rice) เช่น เบลเยียม 313,163 ตัน เนเธอร์แลนด์ 74,142 ตัน สเปน 37,700 ตัน ฝรั่งเศส 25,387 ตัน โปรตุเกส 11,783 ตัน โปแลนด์ 9,446 ตัน อิตาลี 9,843 ตัน ลิทัวเนีย 4,450 ตัน สาธารณรัฐเชค 1,178 ตัน เยอรมนี 1,144 ตัน บัลแกเรีย 965 ตัน เป็นต้น

ขณะที่การส่งออกข้าวนั้น ประเทศในสหภาพยุโรปที่ส่งออกข้าวชนิดต่างๆ (ข้าวเปลือก ข้าวกล้อง ข้าวสาร ที่ลีแล้วหรือสีบางส่วน ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565-31 สิงหาคม 2566 เช่น อิตาลี 126,441 ตัน สเปน 51,654 ตัน กรีซ (EL) 44,406 ตัน บัลแกเรีย 34,157 ตัน เบลเยียม 26,242 ตัน เนเธอร์แลนด์ 18,287 ตัน โปรตุเกส 14,704 ตัน ลิทัวเนีย 11,455 ตัน ฝรั่งเศส 2,575 ตัน สาธารณรัฐเชค 2,767 ตัน โปแลนด์ 2,517 ตัน เยอรมนี 2,231 ตัน โรมาเนีย 1,942 ตัน เป็นต้น และในกลุ่มของ ข้าวหัก (Broken rice) เช่น สเปน 6,331 ตัน อิตาลี 3,526 ตัน เบลเยียม 1,220 ตัน กรีซ (EL) 1,134 ตัน โปรตุเกส 905 ตัน ลิทัวเนีย 770 ตัน เป็นต้น  
ที่มา Oryza.com

## **สหรัฐอเมริกา**

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานสถานการณ์การค้าข้าวของโลกในรายงาน “Grain: World Markets and Trade” ประจำเดือนตุลาคม 2566 โดยภาวะราคาข้าวของสหรัฐฯทรงตัวอยู่ที่ระดับ 760 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ซึ่งเป็นราคาที่สูงสุดนับตั้งแต่ปี 2008 เนื่องจากอุปทานข้าวในประเทศยังคงอยู่ในภาวะตึงตัว ซึ่งราคาข้าวของสหรัฐฯยังคงอยู่ในระดับสูงกว่าประเทศอื่นๆ ขณะที่ราคาข้าวของอูรุกวัยปรับเพิ่มขึ้น 70 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน มาอยู่ที่ระดับ 750 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เนื่องจากอุปทานข้าวมีจำกัด ขณะที่ความต้องการข้าวจากต่างประเทศยังคงแข็งแกร่ง

ทางด้านราคาข้าวของไทยปรับลดลง 59 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน มาอยู่ที่ระดับ 595 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน และเวียดนามปรับลดลง 27 เหรียญสหรัฐฯ มาอยู่ในระดับ 616 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เนื่องจากผู้ซื้อรายประจำได้ชะลอคำสั่งซื้อและรอให้ราคาข้าวอ่อนตัวลงอีก ขณะที่ราคาข้าวของปากีสถานที่ปรับลดลง 56 เหรียญสหรัฐฯมาอยู่ที่ 554 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เนื่องจากคาดว่าผลผลิตข้าวปีนี้มีปริมาณมากเป็นประวัติการณ์ ขณะที่อินเดียไม่มีการเสนอราคาข้าวหลังจากที่รัฐบาลระงับการส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่ข้าวบาสมชาติ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) ได้ประมาณการว่า ผลผลิตข้าวของโลกปีการตลาด 2566/67 (2023/24) (ปีปฏิทิน 2567) ในเบื้องต้นว่าจะเพิ่มขึ้นมาที่จำนวน 518.14 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 0.9% เมื่อเทียบกับจำนวน 513.68 ล้านตันข้าวสาร ของปีการตลาด 2565/66 (2022/23) (ปีปฏิทิน 2566) เนื่องจากคาดว่าประเทศผู้ผลิตที่สำคัญ เช่น จีน บังคลาเทศ อินโดนีเซีย เมียนมา ปากีสถาน กัมพูชา สหรัฐฯ จะมีผลผลิตเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ในขณะที่เดียวกันก็คาดว่าประเทศอินเดีย ไทย ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น บราซิล และไนจีเรีย จะมีผลผลิตลดลง โดยคาดว่าในปี 2566/67 (ปี 2567) ประเทศจีนจะมีผลผลิต 149.0 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 2.1% จากจำนวน 145.95 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2565/66 ประเทศอินเดียจะมีผลผลิต 132.0 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 2.9% เมื่อเทียบกับจำนวน 136.0 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2565/66 (ซึ่งเป็นสถิติผลผลิตที่สูงสุดของอินเดีย) ประเทศบังคลาเทศจะมีผลผลิต 36.4 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 0.1% เมื่อเทียบกับปี 2565/66 ประเทศอินโดนีเซียจะมีผลผลิต 34.45 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 1.3% เมื่อเทียบกับในปี 2565/66 ประเทศเวียดนามคาดว่าจะมีผลผลิต 27.0 ล้านตันข้าวสาร เท่ากับปี 2565/66 ประเทศฟิลิปปินส์คาดว่าจะมีผลผลิตข้าว 12.6 ล้านตัน ลดลง 0.2% เมื่อเทียบกับปี 2565/66 ประเทศเมียนมาจะมีผลผลิต 12.0 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 1.7% เมื่อเทียบกับปี 2565/66 ประเทศปากีสถานจะมีผลผลิต 9.0 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นถึง 63.6% เมื่อเทียบกับจำนวน 5.5 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2565/66 ประเทศญี่ปุ่นจะมีผลผลิต 7.3 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 2.4% เมื่อเทียบกับปี 2565/66 ประเทศบราซิลจะมีผลผลิต 6.8 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 2.9%

เมื่อเทียบกับปี 2565/66 ประเทศกัมพูชาคาดว่าจะมีผลผลิต 6.0 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 1.1% เมื่อเทียบกับปี 2565/66 ประเทศสหรัฐฯจะมีผลผลิต 7.0 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 37.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 5.09 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2565/66 ประเทศไนจีเรียจะมีผลผลิต 5.23 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 2.4% เมื่อเทียบกับปี 2565/66 ประเทศอียิปต์จะมีผลผลิต 3.78 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 5.0% เมื่อเทียบกับปี 2565/66 ประเทศเนปาลคาดว่าจะมีผลผลิตข้าว 3.65 ล้านตัน เท่ากับปี 2565/66 ขณะที่ประเทศไทยคาดว่าจะในปี 2566/67 (ปีปฏิทิน 2567) จะมีผลผลิต 19.5 ล้านตันข้าวสาร ลดลงประมาณ 6.7% เมื่อเทียบกับปี 2565/66 (ปีปฏิทิน 2566)

ด้านการบริโภคข้าว คาดว่าในปีการตลาด 2566/67 (ปีปฏิทิน 2567) จะมีการบริโภคข้าวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย มาอยู่ที่ประมาณ 523.53 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 0.01% เมื่อเทียบกับจำนวน 523.46 ล้านตันข้าวสาร ของปี การตลาด 2565/66 (ปีปฏิทิน 2566) โดยคาดว่าจะความต้องการบริโภคข้าวของประเทศผู้บริโภครายใหญ่ เช่น จีน อินเดีย เวียดนาม ญี่ปุ่น บราซิล จะบริโภคข้าวลดลง ขณะที่ประเทศบังคลาเทศ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เมียนมา ไนจีเรีย สหรัฐฯ เนปาล จะบริโภคข้าวเพิ่มขึ้น โดยคาดว่าจะในปีการตลาด 2566/67 (ปีปฏิทิน 2567) ประเทศจีนจะมีความต้องการบริโภคข้าวประมาณ 152.1 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 1.9% เมื่อเทียบกับปี 2565/66 (ปีปฏิทิน 2566) ขณะที่อินเดียคาดว่าจะมีความต้องการบริโภคประมาณ 115.5 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 0.4% เมื่อเทียบกับปี 2565/66 (ปีปฏิทิน 2566) บังคลาเทศ 37.7 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเทียบกับปี 2565/66 อินโดนีเซีย 35.8 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเทียบกับปี 2565/66 เวียดนาม 21.2 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 0.9% เมื่อเทียบกับปี 2565/66 ฟิลิปปินส์ 16.4 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 2.5% เมื่อเทียบกับปี 2565/66 เมียนมา 10.25 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 0.5% เมื่อเทียบกับปี 2565/66 ญี่ปุ่น 8.06 ล้านตัน ลดลง 1.7% เมื่อเทียบกับปี 2564/65 ไนจีเรีย 7.6 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1.3% เมื่อเทียบกับปี 2565/66 บราซิล 6.8 ล้านตัน ลดลง 1.4% เมื่อเทียบกับปี 2565/66 สหรัฐฯ 5.14 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 11.4% เมื่อเทียบกับปี 2565/66 เนปาล 4.4 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1.1% เมื่อเทียบกับปี 2565/66 กัมพูชา 4.05 ล้านตัน เท่ากับปี 2565/66 อียิปต์ 4.1 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 2.5% เมื่อเทียบกับปี 2565/66 เกาหลีใต้ 3.98 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 0.6% เมื่อเทียบกับปี 2565/66 และไทย 12.5 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 1.6% เมื่อเทียบกับจำนวน 12.7 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2565/66 เป็นต้น

ขณะที่สต็อกข้าวคงเหลือปลายปี 2566/67 (ปี 2567) คาดว่าจะอยู่ที่ 167.47 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 3.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 172.86 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2565/66 (2566) เนื่องจากคาดว่าสต็อกข้าวของประเทศ จีน และอินเดีย จะมีแนวโน้มลดลง โดยคาดว่าจะในปี 2566/67 (ปี 2567) สต็อกข้าวของประเทศจีนจะมีประมาณ 104.5 ล้านตัน ลดลง 2% เมื่อเทียบกับปี 2565/66 และยังคงมีปริมาณมากที่สุดในโลกซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 62.4% ของสต็อกทั้งหมดของโลก ขณะที่สต็อกข้าวของประเทศอินเดียจะมีประมาณ 32.0 ล้านตัน ลดลง 3% เมื่อเทียบกับปี 2565/66 (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 19.1% ของสต็อกทั้งหมดของโลก) ขณะที่ประเทศฟิลิปปินส์คาดว่าจะ ในปี 2566/67 จะมีสต็อกประมาณ 3.48 ล้านตันข้าวสาร เท่ากับปี 2565/66 ประเทศอินโดนีเซียคาดว่าจะมี 4.05 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 1.3% เมื่อเทียบกับปี 2565/66 บังคลาเทศ 1.7 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 19.4% เมื่อเทียบกับปี 2565/66 ไนจีเรีย 1.63 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 18.6% เมื่อเทียบกับปี 2565/66 และสหรัฐฯ 1.33 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 38% เมื่อเทียบกับปี 2565/66 ขณะที่ในส่วนของประเทศไทยนั้นคาดว่าจะสต็อกปลายปี 2566/67 (ปี 2567) จะมีประมาณ 2.34 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 28.9% จากตัวเลขคาดการณ์ในปี 2565/66 (ปี 2566) ที่จำนวน 3.29 ล้านตัน

ทางการค้าข้าวของโลก (ส่งออก-นำเข้า) กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณ์ว่าในปีการตลาด 2566/67 (ปีปฏิทิน 2567) จะมีปริมาณอยู่ที่ประมาณ 52.5 ล้านตันข้าวสาร ลดลงประมาณ 2.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 53.81 ล้านตันข้าวสาร ในปีการตลาด 2565/66 (ปีปฏิทิน 2566) เพราะคาดว่าประเทศอินเดีย ไทย เวียดนาม จะส่งออกลดลงจากปีก่อนหน้า ขณะที่ประเทศผู้นำเข้าที่สำคัญ เช่น ฟิลิปปินส์ ไนจีเรีย อินโดนีเซีย เวียดนาม คาดว่าจะนำเข้าข้าวลดลง

โดยในส่วนของตลาดนำเข้านั้นคาดว่าในปี 2567 ประเทศฟิลิปปินส์จะนำเข้า 3.8 ล้านตัน ลดลง 2.6% เมื่อเทียบกับปี 2566 จีนจะนำเข้าประมาณ 3.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 16.7% เมื่อเทียบกับปี 2566 สหภาพยุโรปจะนำเข้าประมาณ 2.4 ล้านตัน เท่ากับปี 2566 อิรักคาดว่าจะนำเข้า 2.0 ล้านตัน เท่ากับปี 2566 ไนจีเรียคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 2.0 ล้านตัน ลดลง 4.8% เมื่อเทียบกับปี 2566 ไอวอร์โคสต์คาดว่าจะนำเข้า 1.4 ล้านตัน เท่ากับปี 2566 อินโดนีเซียคาดว่าจะนำเข้า 1.4 ล้านตัน ลดลง 50% จากปี 2566 (ที่คาดว่าจะนำเข้ามากถึง 2.8 ล้านตัน) เซเนกัลคาดว่าจะนำเข้า 1.4 ล้านตัน เท่ากับปี 2566 เวียดนามคาดว่าจะนำเข้า 1.4 ล้านตัน ลดลง 22.2% จากปี 2566 ซาอุดีอาระเบียคาดว่าจะนำเข้า 1.35 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 3.8% จากปี 2566 สหรัฐอเมริกาคาดว่าจะนำเข้า 1.25 ล้านตัน เท่ากับปี 2566 มาเลเซียคาดว่าจะนำเข้า 1.2 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 4.3% เมื่อเทียบกับปี 2566 อิหร่านคาดว่าจะนำเข้า 1.15 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 15% จากปี 2566 แอฟริกาใต้คาดว่าจะนำเข้า 1.1 ล้านตัน เท่ากับปี 2566 บราซิลคาดว่าจะนำเข้า 0.95 ล้านตัน ลดลง 5.0% เมื่อเทียบกับปี 2566 บังกลาเทศคาดว่าจะนำเข้า 0.9 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 20% เมื่อเทียบกับปี 2566 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์คาดว่าจะนำเข้า 0.88 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 9.4% เมื่อเทียบกับปี 2566 กินีคาดว่าจะนำเข้า 0.85 ล้านตัน เท่ากับปี 2566 เม็กซิโกคาดว่าจะนำเข้า 0.85 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 6.2% เมื่อเทียบกับปี 2566 เคนยาคาดว่าจะนำเข้า 0.8 ล้านตัน เท่ากับปี 2566 เนปาลคาดว่าจะนำเข้า 0.8 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 6.7% เมื่อเทียบกับปี 2566 กาน่าคาดว่าจะนำเข้า 0.7 ล้านตัน เท่ากับปี 2566 ญีปุ่นคาดว่าจะนำเข้า 0.69 ล้านตัน เท่ากับปี 2566 เป็นต้น

สำหรับประเทศผู้ส่งออกนั้น ในปี 2567 คาดว่าประเทศไทยจะส่งออกได้ประมาณ 8.0 ล้านตัน ลดลง 5.9% เมื่อเทียบกับ 8.5 ล้านตัน ที่คาดว่าจะส่งออกได้ในปี 2566 ส่วนอินเดียคาดว่าจะในปี 2567 จะส่งออกได้ 17.5 ล้านตัน ลดลง 12.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 20.0 ล้านตัน ที่คาดว่าจะส่งออกในปี 2566 ขณะที่เวียดนามคาดว่าจะส่งออก 7.5 ล้านตัน ลดลง 9.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 8.4 ล้านตัน ที่คาดว่าจะส่งออกในปี 2566 ปากีสถานคาดว่าจะส่งออกได้ 5.0 ล้านตัน เพิ่มขึ้นถึง 38.9% เมื่อเทียบกับจำนวน 3.6 ล้านตัน ที่คาดว่าจะส่งออกได้ในปี 2566 สหรัฐอเมริกาคาดว่าจะส่งออก 2.7 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 20% เมื่อเทียบกับที่คาดว่าจะส่งออก 2.25 ล้านตัน ในปี 2566 จีนคาดว่าจะส่งออกได้ 2.2 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 37.5% เมื่อเทียบกับปี 2566 กัมพูชาคาดว่าจะส่งออก 1.95 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 2.6% เมื่อเทียบกับปี 2566 เมียนมาคาดว่าจะส่งออก 1.8 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 28.6% เมื่อเทียบกับปี 2566 บราซิลคาดว่าจะส่งออกได้ 1.0 ล้านตัน ลดลง 16.7% เมื่อเทียบกับปี 2566 อุรุกวัยคาดว่าจะส่งออกได้ 0.95 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 5.6% เมื่อเทียบกับปี 2566 เป็นต้น

ที่มา กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA Grains: World Markets and Trade Report, October 2023)